

ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 9/2023

001. PHẠM AN - ĐỨC HẠNH/ Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong LLVT Điện Biên.- Quân khu hai.- Số 1248.- Ngày 14/9/2023 - Tr.3

Triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Do vậy, việc học tập và làm theo Bác đã đi sâu vào trong suy nghĩ, hành động của bộ đội, từ đó tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tìm hiểu về hiệu quả học tập và làm theo Bác trong LLVT tỉnh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên về nội dung này.

PV: Thưa đồng chí, để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu vào trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng những tiêu chí và hướng đi như thế nào trong thời gian qua?

Đại tá Trần Đức Sinh: Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra những tiêu chí cụ thể, rõ ràng mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87; bám sát chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, xây dựng những tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, gắn với thực hiện các tiêu chí xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới phù hợp với đặc điểm tình hình điều kiện của LLVT tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đăng ký và học tập làm theo Bác. Nội dung đăng ký cả tập thể và cá nhân, nhưng cụ thể rõ ràng và thiết thực, không chung chung dàn trải và trên cơ sở tiêu chí đã xác định của từng cơ quan, đơn vị. Chỉ huy các cấp thường xuyên giúp đỡ kiểm tra, theo dõi, đánh giá và chỉ rõ những điểm mạnh, điểm chưa làm được trong quá trình tổ chức thực hiện. Chính vì thế đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói chung và từng cơ quan đơn vị nói riêng.

PV: Thông qua cách làm như vậy, ở Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Trần Đức Sinh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, như: “Mỗi tuần một lời dạy của Bác”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” của toàn lực lượng vũ trang tỉnh; “Mái ấm đại đoàn kết” của Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ; “5 không, 3 phát huy” trong huấn luyện; làm việc theo chức trách, nêu gương theo hành động của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741; “Vòng tay nhân ái, ấm tình đồng đội” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh... Đặc biệt là mô hình “Làm hết việc, làm tốt việc, không chỉ làm hết giờ” của cơ quan Bộ CHQS tỉnh...

PV: Tìm hiểu được biết, các mô hình “Mái ấm Nhà đại đoàn kết” và “Làm hết việc, làm tốt việc, không chỉ làm hết giờ” đã và đang phát huy rất hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về những mô hình trên?

Đại tá Trần Đức Sinh: Thực tế cho thấy, mô hình “Mái ấm Nhà đại đoàn kết” của Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ đã phát huy được sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, được bàn bạc, thống nhất và đi đến chung tay xây dựng nhà ở cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nà Tấu, Thanh Minh, Pá Khoang ở thành phố Điện Biên Phủ. Có những gia đình rất khó khăn, chưa có nhà ở thì Ban CHQS thành phố đã thống nhất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; lên phương án kế hoạch và chung tay cùng với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vận động quyên góp để xây dựng nhà đại đoàn kết cho những gia đình này. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh triển khai xây dựng nhà bán trú cho học sinh nội trú có chỗ ăn, ngủ khang trang ở huyện Tủa Chùa, Điện Biên, Nậm Pồ và huyện Mường Nhé với mức hỗ trợ trên 2 tỷ đồng.

Còn mô hình “Làm hết việc, làm tốt việc, không chỉ làm hết giờ” của cơ quan Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua đã phát huy được trách nhiệm của tất cả cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Vì nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ tranh thủ thời gian cả ngày nghỉ, giờ nghỉ và giải quyết xong công việc thì mới tính đến chuyện khác. Điều đó cũng thể hiện cán bộ, chiến sĩ của cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về cần, kiệm, coi trọng sự kiên trì, cần cù trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xác định là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành và khó khăn nào cũng vượt qua.

Pv: Nhận định của đồng chí như thế nào từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo đó đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân?

Đại tá Trần Đức Sinh: Từ những mô hình tiêu biểu nêu trên, trong thời gian qua đã phát huy được kết quả hết sức tích cực. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nhân rộng và triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh thông qua phát động thi đua trong toàn đơn vị để tạo chuyển biến về nhận thức sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, những mô hình, cách làm hay, việc làm cụ thể, sáng tạo mà hết sức bình dị của cán bộ, chiến sĩ cho thấy: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ đã đi vào thực tiễn. Chính điều đó tạo được sự tin yêu, đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

002. MINH CHÂU - KHÁNH DUY/ Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện ở đơn vị hai lần Anh hùng - Bài 2: Khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành// Quân khu hai.- Số 1247.- Ngày 7/9/2023 - Tr.6

Những năm qua, tính chất nhiệm vụ huấn luyện của Trung đoàn 82 đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn chỉ phối, song với sự nỗ lực khác phục mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu của nhiệm vụ huấn luyện. Kết quả đó đã và đang khẳng định tính khoa học, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị.

Trung tá Vũ Thanh Tuấn, Chính uỷ Trung đoàn 82 khẳng định: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; là nội dung, giải pháp quan trọng hàng

đầu, mang tính nguyên tắc, bảo đảm công tác huấn luyện đúng hướng, sát thực tiễn. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn thường xuyên quán triệt sâu kỹ các nghị quyết, chỉ thị của trên; trọng tâm là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng. Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Trên cơ sở đó, hằng năm, các tổ chức đảng ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, cụ thể hóa bằng những chủ trương, giải pháp phù hợp với nhiệm sát với thực tiễn và đặc thù đơn vị.

Qua tìm hiểu được biết, Đảng ủy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, thống nhất, khoa học, sát với yêu cầu nhiệm vụ và từng đối tượng. Tổ chức Đảng các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện và nâng cao chất lượng nghị quyết Cấp ủy (chi bộ) trực tiếp chỉ đạo, hằng tháng về công tác huấn luyện. Thông qua những nội dung quan trọng, như: Nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, ý định diễn tập... Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách kiểm tra các nội dung huấn luyện. Kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, lãnh đạo không chặt chẽ, khoán trắng cho cấp dưới, hoặc bớt xén nội dung, chương trình, hạ thấp yêu cầu và bệnh thành tích. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự.

Đảng ủy Trung đoàn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan xây dựng kế hoạch huấn luyện thẳng thắn thể hiện tính khoa học, phù hợp với từng đối tượng, theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đồng thời chỉ đạo cho các đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu cho từng đối tượng bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, tổ chức xoay vòng huấn luyện giữa các đơn vị và có sơ đồ phân chia thao trường, bãi tập đến đâu mỗi cấp Trung đội. Quản lý, phân công, điều hành thao trường linh hoạt cho các đơn vị, bảo đảm huấn luyện luôn đạt kết quả cao và an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thời tiết, người chỉ huy điều hành tổ chức huấn luyện các nội dung cho phù hợp.

Trung tá Nguyễn Đức Cường, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: Trung đoàn luôn chủ động, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện mới của Bộ đối với các đối tượng. Trên cơ sở chương trình nội dung đã quy định, đơn vị thường xuyên cập nhật sự phát triển của khoa học, công nghệ, nghệ thuật quân sự, nhất là vận dụng cách đánh mới trong chiến thuật, phương tiện hiện đại vào huấn luyện, diễn tập huấn luyện các tổ bắn mục tiêu UAV theo biên chế trang bị hiện tại của đơn vị. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu cụ thể, khoa học, sát với từng đối tượng; các nội dung quan trọng được tổ chức huấn luyện bổ sung kịp thời cho các đối tượng, nhất là trước khi huấn luyện CSM và diễn tập. Ngoài ra, Trung đoàn chỉ đạo xây dựng huấn luyện xoay vòng, bảo đảm các đơn vị đều được huấn luyện tại các thao trường cơ bản, sát thực tế chiến đấu.

Quá trình thực hiện đổi mới chương trình huấn luyện luôn bám thiết thực, vững chắc”, cơ quan Tham mưu đã chủ động nắm vững tình hình mọi mặt, tham mưu, đề xuất giúp cho Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn vận dụng các quan điểm nguyên tắc, mối kết hợp và bám sát các tiêu chuẩn, chất lượng huấn luyện cho các đối tượng được nâng lên (tỷ lệ khá giỏi năm sau cao hơn năm trước từ 0,2-0,3%).

Mặc khác, Đảng ủy Trung đoàn cũng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kết hợp đầy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoàn thành tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng. Kết quả huấn luyện của Trung đoàn luôn được giữ vững và nâng lên rõ rệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Có thể khẳng định, với việc thực hiện hiệu quả cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, theo hướng phân rõ trách nhiệm; phát huy cao độ vai trò của cơ quan chức năng trong việc tham mưu, hướng dẫn, tổ chức, phối hợp, hiệp đồng thực hiện..., chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện của Trung đoàn ngày càng nâng lên, qua đó thiết thực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

003. VŨ MẠNH-TIẾN ĐẠT/ “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”// Đại đoàn kết.- Số đặc biệt.- Ngày 1/9/2023 - Tr. 6 + 7

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) những căn nhà Đại đoàn kết từ chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Đoàn Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam phát động đã và đang được hoàn thiện trao đến người nghèo như một sự tri ân nghĩa tình đối với những cống hiến lớn lao của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên cho Tổ quốc.

Sự tri ân chân thành

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” là một quyết tâm cao để xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững. Đây là việc làm cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực, vừa là trách nhiệm vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia, bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc.

Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự làm nhà

Trên dải biên cương Tây Bắc tổ quốc, Điện Biên là tỉnh duy nhất có đường biên giới giáp hai nước Lào và Trung Quốc, đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước. Gần 70 năm trước, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta, đem tới hòa bình, độc lập trên toàn miền Bắc.

Sau nhiều thập niên mặc dù Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xóa đói, giảm nghèo nhưng điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh Điện Biên hiện cao thứ ba trong cả nước, trong đó số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm nhà mới là 5.479 hộ...

Do đó, mục tiêu vận động xây dựng 7.000 đến 8.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc trong thời gian một năm, từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024 của Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do UB TƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phát động là một quyết tâm cao để xóa nhà tạm, nhà dột nát, các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 5.000 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), hiện tỉnh Điện Biên đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cách trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 5km theo Quốc lộ 279 về phía Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên là một địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích Noong Nhai. Là vùng đất thiên nhiên khắc nghiệt, sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, nhờ được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của người dân Thanh Xương hôm nay đã khoác trên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Với nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, các hộ nghèo được tiếp thêm động lực vươn lên, trẻ em được đến trường. Điều kiện sống ngày một tốt hơn, người dân cũng chủ động tìm tòi các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu để phát triển kinh tế.

Giúp người nghèo an cư lạc nghiệp

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bên cạnh những hoạt động ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Điện Biên, một việc làm cụ thể khác là vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giúp người nghèo, người yếu thế được hưởng lợi chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân cả nước. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, thời gian tới, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai gắn với sự kiện lịch sử và từng địa phương khó khăn cụ thể sẽ tạo được những kết quả thiết thực và có tính hiệu quả cao, giúp người nghèo, người yếu thế được ăn no, mặc ấm, ổn định về nhà ở, an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhà ở. Tới bản Pá Đông, xã Thanh Xương, chúng tôi đến thăm căn nhà của gia đình chị Lương Thị Mai (35 tuổi, dân tộc Thái), là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Trò chuyện cùng chị Mai, chúng tôi thấu hiểu hơn về những vất vả của người phụ nữ phải một mình bươn chải nuôi dạy các con. 7 năm kể từ ngày chồng mất do tai nạn, chị phải gánh vác tất cả công việc để nuôi dạy chăm sóc hai con nhỏ, cháu lớn bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại khó khăn, cháu nhỏ sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, bệnh tật.

Để mưu sinh, hàng ngày chị Mai phải vượt đường xa cả chục cây số đi làm thuê để có thêm thu nhập. Mặc dù vậy số tiền ít ỏi kiếm được cũng chỉ đủ cho mấy mẹ con tần tảo sống qua ngày. Với chị Mai việc xây được một ngôi nhà kiên cố vững chãi để sinh sống ổn định như một giấc mơ xa vời.

Chính vì vậy, khi nhận được hỗ trợ ngôi nhà Đại đoàn kết từ Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT, ngày 25/4/2023 của Ban Thường trực UBTU MTTQ Việt Nam, chị Mai không giấu được những giọt nước mắt xúc động. “Được Mặt trận hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi rất vui mừng. Có nơi ở ổn định, tôi cũng yên tâm để chăm sóc, nuôi dạy các con ăn học trưởng thành” - chị Mai chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Điện Biên Lường Văn Tâm, qua khảo sát số lượng hộ nghèo trên địa bàn chiếm khoảng 9,5%, tập trung ở vùng sâu, vùng xa biên giới, chủ yếu là đồng bào Mông, Khơ Mú... Triển khai Đề án vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do UBTU MTTQ Việt Nam phát động, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, bám sát địa bàn, tiến hành rà soát, bình xét các hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Ông Tâm cho biết thêm, hiện cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Việc làm nhà cho hộ nghèo được thực hiện theo phương châm nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự làm nhà” trong đó, đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước.

Quản lý, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ

Ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, tỉnh sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để nỗ lực triển khai kịp thời, hiệu quả chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; đồng thời tỉnh cũng có cơ chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng tốt nhất, đúng tiến độ đề ra; quản lý, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ để giúp các hộ nghèo sớm có được căn nhà khang trang, kiên cố trước dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hoàn thành xây nhà Đại đoàn kết đợt 1 trước ngày 30/12/2023

Cùng với huyện Điện Biên, thời điểm này hàng loạt địa phương như Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và thị xã Mường Lay cũng đồng loạt khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, huyện Mường Chà có gần 580 hộ thuộc 12 xã, thị trấn được hỗ trợ làm nhà với tổng kinh phí hỗ trợ gần 29 tỷ đồng. Để đảm bảo mục tiêu kế hoạch đặt ra, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Mường Chà đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh Lò Văn Toàn ở bản Co Đũa, xã Na Sang, huyện Mường Chà đang đẩy nhanh việc xây dựng nơi ở mới. Cùng số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, gia đình cũng nhận được sự giúp đỡ của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và anh em họ hàng về ngày công và nguyên vật liệu. Với sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng, căn nhà Đại đoàn kết khang trang có diện tích gần 80m² đang dần được dựng lên.

Nhìn ngôi nhà vững chãi thay thế cho chiếc lán tạm trước đây, anh Toàn xúc động nói: “Gia đình tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ để xây dựng được ngôi nhà mới. Có căn nhà kiên cố cả nhà tôi sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Đây cũng là động lực để tôi yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.

Gia đình anh Toàn chỉ là một trong số hàng chục hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Na Sang được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết trong dịp này.

Ông Lò Văn Khut - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Na Sang, huyện Mường Chà cho biết, để việc xây dựng nhà Đại đoàn kết đảm bảo tiến độ đề ra, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo được nhận hỗ trợ với tinh thần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

“Hiện nay trên địa bàn xã Na Sang đang tiến hành khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 43 hộ nghèo, hộ cận nghèo và đã có 7 ngôi nhà khung sắt được hoàn thiện và đưa vào sử dụng”- ông Khut thông tin và cho biết, hiện Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các bản vận động bà con nhân dân cùng góp công, góp sức giúp san gạt mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà Đại đoàn kết trước ngày 3/2/2024

Theo ông Lò Văn Mừng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh Điện Biên là rà soát tất cả các đối tượng hộ nghèo, đảm bảo trung thực, khách quan, công khai, minh bạch để các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đơn vị đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng tiêu chí của Đề án số 09 đã đề ra. Toàn tỉnh quyết tâm phấn đấu đến ngày 3/2/2024 sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo ông Lý A Giàng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên là chương trình vô cùng ý nghĩa với các hộ nghèo, nhất là với những hộ nghèo

cao tuổi, neo đơn không thể có khả năng làm được nhà ở. Thông qua chương trình ý nghĩa này sẽ giúp những hoàn cảnh khó khăn xây dựng được nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Thông tin về tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà cho biết, đến nay, huyện đã triển khai đồng bộ việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn.

Theo kế hoạch đến ngày 31/12/ 2023 sẽ có từ 80-85% hộ nghèo được bàn giao sử dụng nhà ở. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành 100% việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trước dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, để thực hiện hiệu quả chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên đang nỗ lực làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo của người dân.

Cùng với đó, tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các huyện, xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, hình thức hỗ trợ. Tỉnh Điện Biên cam kết triển khai thực hiện hiệu quả chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, bảo đảm chất lượng tốt nhất, đúng tiến độ đề ra.

Với mục tiêu đặt ra trong đợt 1 phấn đấu hoàn thành 4.000 căn nhà trước ngày 30/12/2023, đến nay, tỉnh Điện Biên đã phân bổ nguồn vốn cho các huyện, thị, thành phố số tiền trên 83 tỷ đồng. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do UBTU MTTQ Việt Nam phát động với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, tỉnh Điện Biên cũng đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường kỳ vọng, từ ý nghĩa của việc vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với cách làm bài bản, chính quy, có chủ trương, tổ chức thực hiện từ Trung ương tới địa phương, cùng với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của những người có trách nhiệm, chắc chắn chương trình xây 5.000 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên sẽ đạt nhiều kết quả thắng lợi, giúp các hộ nghèo có được căn nhà khang trang, kiên cố trước dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

004. TIẾN ĐẠT/ Chung tay xây mái ấm cho người nghèo tỉnh Điện Biên// Đại đoàn kết.- Số 264.- Ngày 21/9/2023 - Tr.4

Ngày 20/9, tại Hà Nội, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trao số tiền ủng hộ đến UBTU MTTQ Việt Nam, ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ, việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự tri ân, nghĩa

tình đối với sự cứu rỗi của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên trong thời khắc khó khăn của cuộc kháng chiến. Với ý nghĩa đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vận động cán bộ, công chức, viên chức quyên góp ngày lương để tham gia ủng hộ.

Bày tỏ xúc động đối với nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam dành cho người nghèo tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, việc làm đã thể hiện sự chung tay cùng cả nước hướng về Điện Biên, cái nôi của cách mạng, nơi mà người dân đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, sau nhiều năm, đời sống của nhiều người dân tỉnh Điện Biên vẫn gặp khó khăn do các điều kiện đặc thù của tỉnh về địa lý, giao thông đi lại khó khăn, chưa tạo được nhiều cơ hội để phát triển kinh tế. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, tuy nhiên vẫn cần thêm sự chung tay của toàn xã hội. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn Chủ tịch UBTT MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc. Đến nay sự hưởng ứng, đóng góp của nhân dân cả nước đã để lại tình cảm sâu sắc cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, vừa qua Đoàn công tác của UBTT MTTQ Việt Nam do ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTT MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Điện Biên. Hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang triển khai làm hơn 2.000 căn nhà, đảm bảo đúng yêu cầu và phù hợp với văn hóa của từng dân tộc. Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục rà soát, tích cực đôn đốc các hộ gia đình tổ chức làm nhà đảm bảo tiến độ để kịp thời hoàn thành mục tiêu làm xong 5.000 căn nhà trước tháng 12/2023.

Thay mặt Ban Thường trực UBTT MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gửi đến cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam lời cảm ơn chân thành; đồng thời nhấn mạnh sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước đối với người nghèo tỉnh Điện Biên không chỉ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm kịp thời, góp thêm nguồn lực giúp những mái ấm tình thương tại Điện Biên sớm được hoàn thiện.

005. TRÚC LINH/ Tỉnh Điện Biên phát động tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023: Toàn xã hội chung tay chăm lo người cao tuổi// Người cao tuổi.- Số 190.- Ngày 23/9/2023 - Tr.5

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1/10) và lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, sáng 21/9, Hội NCT tỉnh long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng hành

động vì NCT Việt Nam năm 2023. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo ban Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên BDD Hội NCT tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm và NCT hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Bùi Thị Hương, Trưởng BDD Hội NCT tỉnh nhấn mạnh: Do điều kiện của một tỉnh miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn, hơn 80% NCT là người dân tộc thiểu số, làm nông nghiệp, khi hết tuổi lao động không có lương, tích lũy hạn chế, sống phụ thuộc vào con cháu. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận NCT còn khó khăn. Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.181 NCT khuyết tật, trên 11.000 NCT thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 453 NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa... Đây là những thách thức lớn trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Tháng hành động vì NCT Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống và ý nghĩa của Ngày Quốc tế NCT (1/10) mạnh các hoạt động vì NCT. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò NCT, coi đó là trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, là nghĩa vụ của từng gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 544 lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì NCT Việt Nam và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, có chủ đề “NCT được phát huy và chăm sóc đầy đủ”.

Cũng theo bà Hương, Tháng hành động vì NCT là tháng cao điểm tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật NCT, các chế độ chính sách liên quan đến NCT. Tiếp tục vận động nguồn lực từ cộng đồng chung tay giúp đỡ NCT nghèo, NCT hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, không nơi nương tựa, ốm đau bệnh tật dài hạn, từng bước nâng , cao chất lượng cuộc sống cho NCT. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với NCT. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về các chính sách, pháp luật có liên quan đến NCT, những thách thức của quá trình già hóa dân số ở Việt Nam; những bệnh thường gặp ở NCT và các phương pháp phòng tránh; kỹ năng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội NCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Đồng thời động viên cán bộ, hội viên NCT tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, văn minh, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực phòng ngừa các loại dịch bệnh, xây dựng hình ảnh NCT Việt Nam thực sự ” tuổi cao gương sáng “, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

Thực hiện Kế hoạch số 1422/ KHUBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; đặc biệt ngày 23/6 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Kết luận số 58 về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Văn bản số 1259 ngày 6/7/2023; UBND tỉnh có Văn bản 2979 ngày 14/7/2023 để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu tổ

chức thực hiện tốt việc đổi mô hình thống nhất tổ Hội 4 cấp và các chế độ, chính sách bảo vệ chăm sóc NCT.

Theo đó, Hội NCT tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên các phương tiện thông tin đại chúng như, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Biên Phủ; tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu trên đường phố, khu dân cư, bản làng với những nội dung toàn dân chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT, chung tay chăm sóc NCT hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền về Luật NCT, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, các chính sách liên quan đến NCT; tiếp tục tuyên truyền phong trào “Tuổi cao Gương sáng”, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có nhiều việc làm thiết thực chăm sóc, giúp đỡ NCT hoàn cảnh khó khăn. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi – mô hình tổ chức Hội 4 cấp theo kết luận 58 của ban bí thư.

Quan tâm chăm lo sức khỏe, để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát thuốc miễn phí cho NCT, lập sổ theo dõi sức khỏe cho NCT, phổ biến, hướng dẫn cho NCT ăn uống, ngủ nghỉ, hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để nâng cao sức Tiến động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động của 250 CLB các loại, hướng nghệ truyền thống các dân tộc, bảo dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 19 dân tộc anh em. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền vận động xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở các cấp Hội, nhất là cơ sở. Thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên NCT hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn, gia đình nghèo, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bằng các nguồn vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, Hội NCT tỉnh đã tiếp nhận và sẽ trao tặng 280 suất quà cho NCT thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, không nơi nương tựa, ốm đau dài hạn, mỗi suất trị giá 500 đến 700 nghìn đồng. Được nhận biết, Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, Hội NCT đã vận động 287 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt để trao tặng NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tiến tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 2024, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã vận động Quỹ Thiện Tâm và Công ty Dầu khí Việt Nam ủng hộ xây dựng 17 căn nhà cho NCT nghèo, NCT đang ở nhà dột nát. Hiện Hội NCT tỉnh đang chỉ đạo các huyện triển khai và quyết tâm hoàn thành trong Tháng hành động vì NCT năm nay, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

006. ANH THO/ Vương mắc trong công nhận liệt sĩ hy sinh thời bình// Nhân dân.- Số 24779.- ngày 09/9/2023 – Tr.5 +8

Việc công nhận liệt sĩ đối với những quân nhân hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với cống hiến của người nằm xuống, mà còn là dịp để động viên, khích lệ tinh thần những người lính đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền hòa bình. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều quân nhân hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng tại các địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng do một số vướng mắc cho nên chưa được công nhận là liệt sĩ.

Bài 1: Hy sinh đã gần bốn năm vẫn chưa được công nhận liệt sĩ

Trung tá Lò Thanh Chuyên, sinh năm 1972, nguyên Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nà Búng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên, tham gia BĐBP từ tháng 9/1992, khi anh 20 tuổi. Hơn 27 năm làm lính biên phòng, trong đó gần 22 năm anh gắn bó với đồng bào ở các xã vùng cao, vùng sâu của miền biên viễn Tây Bắc, đó là các xã: Nà Hỳ, Si Pa Phìn, Nà Búng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nơi có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Công việc của lính biên phòng thường xuyên phải đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, các tệ nạn, dịch bệnh...

Ngày 1/10/2019, trong quá trình từ Đồn Nà Búng về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ, Trung tá Lò Thanh Chuyên có biểu hiện trở nặng của bệnh huyết áp cao, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi, mất ngày 2/10/2019.

Ngay sau khi Trung tá Chuyên tử vong, cơ quan chức năng và các cấp có thẩm quyền trong quân đội đã khẩn trương xem xét, xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay Trung tá Lò Thanh Chuyên vẫn chưa được công nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Chị Lò Thị Tuyết, vợ Trung tá Chuyên, chia sẻ: “Suốt hơn 27 năm tham gia bảo vệ Tổ quốc là ngần ấy năm chồng tôi phải xa gia đình, để lại phía sau cha mẹ già, vợ yếu, con thơ, phải vật lộn với bao khó khăn, thiếu thốn vật chất, tinh thần, nhưng anh vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chồng tôi hy sinh đã gần bốn năm, nhưng vẫn chưa được công nhận liệt sĩ là thiệt thòi quá lớn cho anh và gia đình”.

Trong buổi làm việc với phóng viên, Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị BĐBP, cho biết: Trường hợp quân nhân Lò Thanh Chuyên, hy sinh ngày 2/10/2019, đã được các cấp trong BĐBP khẩn trương xem xét, đề nghị và được Bộ Quốc phòng xét, đề nghị công nhận liệt sĩ tại Công văn số 1548/BQP-CT ngày 4/5/2020 kèm theo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Tuy nhiên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) đã chậm giải quyết theo thời hạn quy định.

Do đó, chị Tuyết đã nhiều lần có đơn gửi các tổ chức, cá nhân lãnh đạo ở Trung ương. Đến ngày 3/8/2022, Cục Người có công, Bộ LĐ-TB và XH mới có Công văn số 866/NCC-CS1 gửi Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (TCCT), với nội dung: Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV của Liên Bộ LĐ-TB và XH-Quốc phòng-Nội vụ (Thông tư 07/2007), ban hành

ngày 4/5/2007, cho rằng không có cơ sở đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân Lò Thanh Chuyên. Trong khi, Thông tư 07/2007 là văn bản đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/6/2013 trở về sau.

Tại Công văn số 866, Cục Người có công trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2007, xã Nà Bùng không có trong danh sách địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy, xã Nà Bùng không thuộc địa bàn áp dụng xác nhận liệt sĩ. Mặt khác, quân nhân Lò Thanh Chuyên chết do bệnh tại địa bàn thành phố, không phải địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn cho nên không bảo đảm điều kiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ cho nên không có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Về nội dung này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên cho rằng: Đối chiếu các văn bản quy định của pháp luật liên quan việc công nhận liệt sĩ, gồm: Nghị định 31/2013; các quyết định: 164/2006, 447/2013, 582/2017, 900/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các thông tư liên tịch số: 2076/1998, 35/2004, 07/2007; căn cứ hồ sơ lưu trữ tại đơn vị và các văn bản pháp lý có liên quan, BĐBP tỉnh Điện Biên thấy rằng kết luận của Cục Người có công như trên là chưa thỏa đáng. Bởi lẽ: Nà Bùng là xã biên giới thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng chí Lò Thanh Chuyên có 14 năm 9 tháng làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, cũng là thời gian đồng chí mắc bệnh dẫn đến hy sinh do ốm đau.

Vì vậy, BĐBP tỉnh Điện Biên đã kiến nghị, bổ sung thêm nhiều tài liệu liên quan vào hồ sơ, kèm theo Công văn số 3043/BC-BCH ngày 17/11/2022 tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân Lò Thanh Chuyên. Ngày 25/11/2022, Cục Chính trị BĐBP có Công văn số 1491/CCT-CS kèm theo hồ sơ đề nghị Cục Chính sách (TCCT) xét, tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân Lò Thanh Chuyên. Ngày 8/3/2023, Cục Chính sách có Công văn số 638/CS-TBLS kèm theo hồ sơ gửi Cục Người có công, Bộ LĐ-TB và XH tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho quân nhân Lò Thanh Chuyên.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH thì thời hạn giải quyết của Bộ LĐ-TB và XH là trong 15 ngày. Hiện nay, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì thời hạn giải quyết của Bộ LĐ-TB và XH là: “Trong thời gian 40 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; có trách nhiệm thẩm định, lập tờ trình và danh sách kèm theo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công”.

Nhưng kể từ khi Cục Chính sách có Công văn số 638/CS-TBLS ngày 8/3/2023 kèm theo hồ sơ tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân Lò Thanh Chuyên, đến nay đã hơn 5 tháng, gia đình, các cơ quan chức năng BĐBP vẫn chưa nhận được văn bản của Cục Người có công, Bộ LĐ-TB và XH trả lời về kết quả giải quyết.

Ngày 20/7/2023, Cục Chính sách có Công văn số 2493/CS-TBLS trả lời Báo Nhân Dân về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà Lò Thị Tuyết, trong đó có nội dung: Ngày 29/5/2023, Cục Người có công có Công văn số 745/NCC-CS1 gửi Cục Chính sách cho rằng: “Văn bản số 3043/BC-BCH ngày 17/11/2022 của Bộ Chỉ huy

BĐBP tỉnh Điện Biên báo cáo Cục Chính sách không phải là căn cứ để Cục Người có công báo cáo lãnh đạo Bộ LĐ-TB và XH xem xét lại trường hợp quân nhân Lò Thanh Chuyên”.

Hiện nay, hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân Lò Thanh Chuyên còn có vướng mắc trong việc xác định văn bản quy định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể: Theo ý kiến của Cục Người có công, việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp ốm đau, tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh được quy định tại Thông tư 07/2007; còn đối với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên, việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để xác nhận liệt sĩ nêu trên, ngoài quy định tại Thông tư 07/2007, còn được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn. Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, Cục Chính sách, TCCT tiếp tục phối hợp với Cục Người có công, Bộ LĐ-TB và XH để thống nhất giải quyết đối với trường hợp quân nhân Lò Thanh Chuyên.

Như vậy, vướng mắc là do Cục Người có công cho rằng Báo cáo số 3043 của BĐBP Điện Biên kiến nghị tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho quân nhân Lò Thanh Chuyên “không phải là căn cứ để Cục Người có công báo cáo lãnh đạo Bộ LĐ-TB và XH xem xét lại trường hợp quân nhân Lò Thanh Chuyên”. Tuy nhiên, báo cáo này chỉ là một trong số các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ. Tất cả các tài liệu, chứng cứ đều có giá trị chứng minh quân nhân Lò Thanh Chuyên đủ điều kiện công nhận liệt sĩ. Phải chăng Cục Người có công chỉ xem xét Báo cáo số 3043, còn các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ thì không được xem xét?

Mặt khác, Cục Người có công chỉ căn cứ quy định tại Thông tư 07/2007 (là văn bản đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/6/2013 trở về sau) để xác định địa bàn đặc biệt khó khăn trong quá trình xem xét, giải quyết và trả lời về việc công nhận liệt sĩ đối với quân nhân Lò Thanh Chuyên mà bỏ qua các Quyết định số: 582/2017; 900/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư liên tịch số: 2076/1998; 35/2004 quy định địa bàn đặc biệt khó khăn, có hiệu lực tại thời điểm quân nhân Lò Thanh Chuyên mất (ngày 2/10/2019).

“Bộ LĐ-TB và XH đã thực hiện không đúng quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, nội dung trả lời không thỏa đáng do căn cứ vào Thông tư liên tịch số 07/2007, là văn bản quy định đã hết hiệu lực để kết luận không có cơ sở công nhận liệt sĩ đối với Trung tá Lò Thanh Chuyên, gây thiệt thòi lớn về quyền lợi cho gia đình tôi”, chị Lò Thị Tuyết bức xúc nói.

007. LÊ LAN/ Vướng mặt bằng, nhiều dự án chậm tiến độ// Nhân dân.- số 24785.- ngày 15/6/2023 - Tr.7+8

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngay khi triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều dự án trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nhưng thời điểm này,

rất nhiều công trình, dự án trọng điểm của Điện Biên đang bị chậm tiến độ chủ yếu là do không có mặt bằng và còn tình trạng sạt lở, sạt trách nhiệm.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có 11 dự án trọng điểm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nhưng hầu hết các dự án này đều bị chậm tiến độ.

Ngốn ngàng vì tiến độ chậm

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cho biết, trong số 11 dự án trọng điểm của tỉnh, có năm dự án thuộc nhóm các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và sáu dự án trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng xã hội. Tổng mức đầu tư 11 dự án là hơn 3.439 tỷ đồng từ các nguồn: Vốn vay, vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn thu đất giá đất và nguồn tài trợ, xã hội hóa.

Trong số 11 dự án nêu trên, chỉ có dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm có thời gian thực hiện đến năm 2025; bảy dự án có thời gian thực hiện đến năm 2024; ba dự án phải hoàn thành trong năm 2023. Vậy nhưng, đến ngày 31/8/2023, chỉ có dự án xây dựng cầu Thanh Bình bảo đảm tiến độ, khối lượng thi công đạt 84% giá trị hợp đồng. Còn lại, các dự án đều chậm hoặc rất chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.

"Điển hình" cho dự án có tiến độ "rùa bò" là dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực, có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021-2024, với tổng chiều dài toàn tuyến 35,35 km trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đến hết ngày 25/8, khối lượng thi công các gói thầu thuộc dự án mới đạt 29,3%, chủ yếu tiến độ là thi công xong ba cầu vượt sông Nậm Rốm và một phần nền đường, công trình thoát nước tuyến chính, tuyến nhánh 3, 4, 5 và sản xuất xong toàn bộ cấu kiện bê-tông, bê-tông cốt thép đúc sẵn cho toàn dự án. Từ tháng 6/2023 đến nay gần như không thể thi công được phần việc nào thuộc dự án, vì chưa giải phóng được mặt bằng.

Cũng chung tình trạng chậm tiến độ, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng được giao thực hiện trong hai năm 2022 và 2023 thế nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai phần việc nào trên thực địa. Vốn ghi phân bổ để thực hiện dự án trong năm 2022 là 5 tỷ đồng song thực tế không có; năm 2023 dự án lại chưa được phân bổ vốn, do vậy với đơn vị được giao chủ đầu tư thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể, công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án mới chỉ hoàn thành kê khai, kiểm đếm; niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được 32/53 hộ gia đình trong vùng triển khai dự án.

Các dự án khác cũng đều gặp khó khăn vì vướng giải phóng mặt bằng và thiếu vốn. Dự án xây dựng cầu Thanh Bình có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, đến cuối tháng 8/2023, chủ đầu tư mới bố trí 36,987 tỷ đồng cho dự án trong khi thực tế nhà thầu đã hoàn thành khối lượng thi công đạt 84% giá trị hợp đồng.

Còn tình trạng sạt lở, sạt trách nhiệm

Đề cập khó khăn khi triển khai dự án, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Các công trình giao thông - đơn vị chủ đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực, cho biết: Vương nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Dự án nằm trên địa bàn bốn phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ và tám xã thuộc huyện Điện Biên, với tổng số hơn 1.600 hộ dân có đất, tài sản trên đất phải bồi thường.

Triển khai dự án, Ban đã phân công 10 cán bộ, lãnh đạo thường xuyên phối hợp với huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện giải phóng mặt bằng, thế nhưng vẫn "tắc", do cùng thời điểm đó có nhiều dự án đồng thời triển khai tại địa bàn, trong khi thiếu nhân lực làm công tác giải phóng mặt bằng của huyện, thành phố.

Với thành phố Điện Biên Phủ, còn có tình trạng phối hợp giữa phòng thẩm định, trung tâm quản lý đất đai, các phường chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt để kéo dài thời gian, làm phát sinh vấn đề. "Công tác kiểm đếm, kê khai tài sản kết thúc từ ngày 31/3/2022, nhưng do phê duyệt phương án quá chậm cho nên khi tiến hành thẩm định kiểm đếm lại thì số liệu kiểm đếm, kê khai có sai lệch" - đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Các công trình giao thông cho biết.

Tại cuộc họp ngày 7/9 vừa qua do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức, đại diện lãnh đạo nhiều sở, ngành thừa nhận sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ; đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến việc triển khai các dự án rất chậm. Nhiều dự án đã bảo đảm nguồn vốn, đủ các thủ tục, nhưng không giải phóng được mặt bằng cho nên chưa triển khai thực hiện được.

Chỉ rõ nguyên nhân cơ bản làm chậm tiến độ các dự án là sự phối hợp không chặt chẽ, không thường xuyên giữa các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương có dự án, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đặc biệt nhấn mạnh về công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kể từ khâu tuyên truyền, đo đạc, kiểm đếm, áp dụng định mức bồi thường... chưa chặt chẽ. Chính vì vậy đã kéo dài thời gian thực hiện các khâu, các bước, làm giảm hiệu quả vốn đầu tư, gây lãng phí, giảm niềm tin trong một bộ phận người dân vùng dự án.

Do vậy, chủ đầu tư, chính quyền các huyện, thành phố phải chấn chỉnh ngay ý thức, trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức các phòng, ban được giao thực hiện dự án; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ triển khai các dự án vì mục tiêu xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng khang trang, hiện đại.

Liên quan đến tình trạng chậm tiến độ các dự án trọng điểm, gần đây, tại các cuộc họp do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh Điện Biên tổ chức, có nhiều ý kiến bức xúc về tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh. Tại cuộc họp giao ban nội chính do Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã đề nghị các địa phương chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức những người có biểu hiện chây ì không muốn làm việc thì thay thế ngay; không thể để một vài người làm ảnh hưởng tiến độ chung các việc.

008. LÊ LAN/ Điện Biên Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xóa đói giảm nghèo// Nhân dân.- Số 24799.- Ngày 29/9/2023 - Tr.6

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, do vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã nhấn mạnh giải pháp: Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước nâng cao tinh thần nhân dân tham gia tiến tới cho giảm nghèo bền vững!

Bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện đã chủ động tham mưu giải pháp thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; tập trung nguồn lực đầu tư, giải quyết dứt điểm khó khăn, tháo gỡ vướng mắc kéo dài, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án phục hồi kinh tế xã hội; Bảo đảm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn các chương trình, dự án; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư chiến lược để thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm một cách bài bản, bền vững tạo động lực bứt phá trong tăng trưởng kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành từ Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự vào cuộc linh hoạt, chủ động của các cấp, các ngành, đến cuối tháng 9/2023, Điện Biên đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2023 của tỉnh ước đạt 8,87%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước tăng 23,19% (chiếm 54,28% tổng vốn đầu tư toàn xã hội), góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm... được tập trung thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, nhất là các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được triển khai tích cực và nhận được sự quan tâm ủng hộ của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình “Bùng sáng Điện Biên” với mục tiêu cấp điện cho hơn 11 nghìn hộ dân ở vùng khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn ODA. Chương trình “Mái ấm nghĩa tình” được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đã ủng hộ đợt 1 với số tiền 200 tỷ đồng để triển khai xây dựng 4.000 nhà đại

đoàn kết cho hộ nghèo. Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã giảm xuống còn 28,55% (giảm 1,8% năm 2022). Đây là kết quả tích cực, cho thấy nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành trong tỉnh Điện Biên.

Để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 10%, hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và từng mục tiêu cụ thể trong các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo, từ nay đến cuối năm các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện phải chủ động rà soát cơ chế, chính sách thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia mới được Trung ương ban hành; từ đó chủ động tham mưu kịp thời ban hành các chính sách theo thẩm quyền của tỉnh (nếu có). Nhằm bảo đảm các chương trình được triển khai kịp thời, phải ưu tiên hoàn thiện bộ máy thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tới cấp thôn/bản; tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp bảo đảm phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc các chương trình để phát triển sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị.

Riêng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu phải duy trì và giữ vững 21 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2023 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới (từ 15-18 tiêu chí); số tiêu chí bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã.

009. LÊ LAN/ Điện Biên quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động// Nhân dân.- Số 24795.- Ngày 25/9/2023 - Tr.6

Nhờ làm tốt công tác tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm; lồng ghép thông tin nhu cầu việc làm tại các cuộc họp bản, hệ thống loa phát thanh, tờ rơi đưa ở cơ quan các đơn vị tuyển dụng lao động đăng tải nhu cầu lao động tại các thông bản trên địa bàn... trong chín tháng năm 2023 tỉnh Điện Biên đã có 8.315 người được đào tạo nghề; 8.069 lao động được giải quyết việc làm. Nhận thức của người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về việc làm, đào tạo nghề có chuyển biến rõ rệt; người lao động chủ động tìm việc làm và sẵn sàng đi làm việc ở các tỉnh xa.

Tuần Giáo là một trong những huyện có đông người lao động, song do địa bàn có ít công ty, doanh nghiệp cho nên hầu như người lao động chỉ làm nông nghiệp, làm thuê theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh. Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và các phòng, ban chủ động thực hiện các hình thức tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp về các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương cung cấp thông tin nguồn lao động địa phương; đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp, công ty về địa phương tuyển dụng lao động.

Ông Lê Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, cho biết: Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, huyện chủ động phối hợp tổ chức ngày hội việc làm để tư vấn, giới thiệu cho người lao động về điều kiện làm việc của các đơn vị. Tháng 4/2023, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức hội chợ việc làm với sự tham gia của hơn 10 công ty, doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, giới thiệu, tuyển dụng lao động; phối hợp với Trường cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức tuyên sinh, đào tạo nghề, bố trí việc làm sau học nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Công tác xuất khẩu lao động cũng được quan tâm thực hiện qua việc tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu người lao động đi làm việc tại những thị trường tiềm năng. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tư vấn, đào tạo, kết nối người lao động - doanh nghiệp và doanh nghiệp - người lao động, từ năm 2022 đến nay, huyện đã giải quyết làm mới cho hơn 1.470 lao động; riêng sáu tháng đầu năm 2023 toàn huyện đã có hơn 620 lao động được giải quyết việc làm; 12 người được hỗ trợ đi làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc); 461 Hàn Quốc; Nhật Bản... nâng tổng số người địa phương đi làm việc tại các công ty, khu công nghiệp ngoài tỉnh lên hơn 10 nghìn người.

Với Điện Biên Đông - một trong những huyện vùng cao và còn rất nhiều khó khăn do hầu hết dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sản xuất khắc nghiệt, người dân sống chủ yếu nhờ nương rẫy... cho nên gánh nặng đào tạo nghề, hỗ trợ lao động tìm việc làm với địa phương vốn đã khó càng thêm khó. Song bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hỗ trợ của các sở, ngành, thời gian qua, huyện Điện Biên Đông đã làm tốt công tác tuyên truyền chuyển đổi nghề, vận động người lao động tham gia học nghề ngắn hạn tại địa phương hoặc tham gia các khóa đào tạo nghề trong tỉnh. Ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông, cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức tư vấn, tuyên truyền việc làm cho 69 quân nhân xuất ngũ; tổ chức 20 hội nghị thông tin tuyên truyền về các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hơn 2.000 lượt người; mở 25 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. Qua được tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, toàn huyện có 3.826 người tìm được việc làm tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; 92 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... Số lao động được tạo việc làm mới là 739 người (trong đó 30 lao động được tạo việc làm từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm; 591 người làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tuyển dụng người, số lao động tự tạo việc làm là 10 người...).

Đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp tuyên truyền, đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động tìm việc làm của các huyện, các cơ sở đào tạo, tư vấn lao động trên địa bàn, ông Vũ Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, cho biết: Các huyện đã chủ động chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động thông qua cá chương trình phát triển kinh tế-xã hội; thông qua chớ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm: wyd thực hiện công tác người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cung ứng, giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết

việc làm cho lao động nông thôn... Nhờ vậy, số lao động được đào tạo nghề và được giải quyết việc làm mới trong toàn tỉnh ngày càng tăng, người lao động có thu nhập ổn định, tạo động lực quan trọng thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Cụ thể, các cơ sở đã đào tạo nghề, tuyển mới đào tạo nghề cho 8.315 người (đạt 96,69% kế hoạch); giải quyết việc làm mới cho 8.069 người.

Từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn ba tháng, song là thời gian cao độ các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung sản xuất, do vậy, các huyện và các ngành trong tỉnh Điện Biên tiếp tục chú trọng thực hiện giải pháp kết nối, tư vấn việc làm để có thêm nhiều lao động tìm được việc làm ổn định, có điều kiện góp sức xây dựng quê hương.

Trong số 8.069 lao động của tỉnh Điện Biên được tạo việc làm mới, có 1.616 lao động được hỗ trợ từ Quỹ quốc gia về việc làm; 3.048 lao động được các doanh nghiệp ngoài tỉnh tuyển dụng; 218 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 2.804 lao động tìm được việc làm mới thông qua các chương trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

010. HOÀNG PHÚC/ Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh Điện Biên năm 2023// Mang đậm hơi thở cuộc sống người cao tuổi// Người cao tuổi.- Số 186.- Ngày 19/9/2023 - Tr.8 + 9

Ban tổ chức đã trao Cờ lưu niệm cho 11 đoàn tham gia Liên hoan; trao 12 Giấy khen cho các đơn vị có nhiều thành tích và đóng góp trong liên hoan. Giải Xuất sắc toàn đoàn thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT 7/5 tỉnh Điện Biên; 3 giải A trao cho Đoàn Hội NCT thành phố Điện Biên Phủ, các huyện Điện Biên, huyện Mường Nhé; 4 giải B thuộc về Hội NCT các huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, Mường Chà và thị xã Mường Lay; 3 giải C trao cho Hội NCT các huyện Nậm Pồ, Điện Biên Đông và Tủa Chùa. Đồng thời trao thưởng cho 74 tiết mục xuất sắc, gồm 16 giải A, 34 giải B, 24 giải C.

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh lần thứ V, năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo khán giả, người dân trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Hương, Trưởng BDD Hội NCT tỉnh cho biết: Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh lần này thu hút sự tham gia của 260 diễn viên đến từ 11 đoàn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố và CLB Nghệ thuật NCT 7/5, số lượng đoàn và diễn viên cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn đã mang đến 75 tiết mục đơn ca, tốp ca, múa, chèo, ngâm thơ, tấu nhạc cụ, khiêu vũ...; chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” và đóng góp của NCT vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Với đặc thù vùng núi cao, các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phong phú về thể loại, đa dạng về phong cách biểu diễn, mang đậm hơi thở của cuộc sống, nhất là cuộc sống của NCT.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, mỗi đoàn mang đến liên hoan một sắc thái riêng. Nhiều tiết mục chuẩn bị chu đáo, công phu cả về thể loại, nội dung và hình thức; có sự đầu tư chuyên sâu từ xây dựng kịch bản, dàn dựng chương trình, trang phục tươi tắn, bắt mắt, đạo cụ chuyên nghiệp. Diễn viên NCT biểu diễn hết mình trên sân khấu, lan tỏa những điều tốt đẹp và cống hiến nhiều tiết mục hay, đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và người hâm mộ.

Theo bà Hương, trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong lớp NCT phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh thành lập 208 CLB văn hóa, thể thao các loại hình dành cho NCT, hoạt động rất sôi nổi, rộng khắp, đa sắc màu. Ở hầu hết các xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố đều có CLB văn hóa văn nghệ, dân ca, dân vũ, khiêu vũ, thơ, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, đi xe đạp, v.v, thu hút hàng nghìn NCT tích cực tham gia. Các CLB thật sự là ngôi nhà chung gắn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT.

Hàng năm, Hội NCT tỉnh đều phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT và hội thao NCT, qua đó, tạo điều kiện cho các CLB văn hóa, thể thao trong tỉnh được giao lưu học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao chất lượng và trình độ nghệ thuật quần chúng, mở rộng và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, khơi gợi và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây thực sự là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa đối với NCT, tạo sân chơi bổ ích, sự tự tin, vui tươi phấn khởi, giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời thu hút ngày càng đông NCT gia nhập tổ chức Hội. Đó cũng là nhu cầu sinh hoạt chính đáng, giúp NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tạo thêm động lực để NCT tiếp tục cống hiến, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua liên hoan tiếng hát NCT tỉnh Điện Biên là hoạt động thiết thực chào mừng kỉ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỉ niệm Ngày Quốc tế NCT (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023. Thông qua Liên hoan tiếng hát NCT các cấp đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của Hội NCT với các đơn vị liên quan, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố nhằm chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho NCT. Sau Liên hoan lần này, Hội NCT tỉnh sẽ cử đoàn tham gia Liên hoan cấp khu vực và toàn quốc.

011. Nguyễn Thế Lượng/ Giá trị độc đáo của xòe Thái trong đời sống cộng đồng// Người cao tuổi.- Số 182.- Ngày 13/9/2023 - Tr.12

Từ bao đời nay, múa xòe như là “cơm ăn, nước uống”, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Xòe là kết tinh những giá trị văn hóa bền vững, là khúc ca gắn kết cộng đồng...

Những vòng xòe đắm say lòng người

Bốn mùa trong năm, đồng bào dân tộc Thái ở các tỉnh vùng Tây Bắc tổ chức múa xòe, làm nên những vòng xòe nhịp nhàng, uyển chuyển, đắm say lòng người.

Múa xòe là hình thức nghệ thuật gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Thái ở các tỉnh Yên Bái, Lào Châu, Sơn La, Điện Biên.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, múa xòe ra đời từ xa xưa, gắn liền với cuộc sống mưu sinh, lao động, chinh phục tự nhiên và đời sống tinh thần của đồng bào Thái Tây Bắc. Sau những giờ lao động vất vả trên đồng ruộng, núi rừng, đồng bào Thái đã cùng nhau tổ chức điệu múa xòe để có nhiều người tham gia, tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, không phân biệt già trẻ, giới tính, giàu nghèo. Mọi người cùng kết thành những vòng tròn, vòng xòe quanh đồng lửa lớn.

Cùng với dòng chảy của thời gian, xòe đã đi sâu và có sức sống bền bỉ trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Ở đâu có lễ hội, có sinh hoạt cộng đồng thì ở đó có xòe. Nếu thiếu đi những điệu xòe, vòng xòe thì cuộc vui chưa trọn vẹn, tình thân chưa gắn kết và vạn vật, con người dường như thiếu đi sức sống. Xòe đã trở thành phương tiện kết nối tình cảm giữa con người với nhau, gắn kết cộng đồng và là hình thức sinh hoạt văn hóa mang đặc trưng của đồng bào Thái vùng Tây Bắc.

Nghệ nhân Lò Văn Biên, ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Xòe là loại hình nghệ thuật độc đáo, gắn liền với đời sống cộng đồng của dân tộc Thái, kết tinh những giá trị nhân văn bền vững. Múa xòe gắn kết cộng đồng, làm cho con người gần nhau hơn, đoàn kết và hòa điệu tâm hồn”.

Loại hình nghệ thuật độc đáo

Khi tìm hiểu về xòe, các nhà nghiên cứu nhận thấy, xòe Thái là loại hình nghệ thuật có sự kết hợp độc đáo, nhịp nhàng giữa âm nhạc, trang phục, ẩm thực và một yếu tố rất quan trọng là sự hòa điệu tâm hồn của con người khi tham gia múa xòe. Trong đó, các vùng đất lưu truyền và diễn xướng ba loại xòe chính là xòe nghi lễ, xòe vòng, xòe biểu diễn. Nhạc cụ giữ vai trò rất quan trọng để tạo nên âm hưởng, nhịp điệu cho vòng xòe. Trong nhạc cụ, trống tượng trưng cho đất, cồng tượng trưng cho trời, chũm chọe tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở của vạn vật, con người trong trời đất. Từ những loại xòe, đồng bào Thái đã sáng tạo ra 30 điệu xòe. Trong đó xoay quanh các điệu như nâng khăn mời rượu, bỏ bốn, tiến lùi, tung khăn, vòng tròn vỗ tay, nắm tay. Các vật dụng đi cùng xòe sẽ tạo nên những điệu xòe đặc trưng như xòe nón, xòe quạt, xòe sạp, xòe gậy...

Khi tham gia những vòng xòe, người biểu diễn thường mặc trang phục truyền thống, khoác chiếc khăn thổ cẩm dài trên vai tạo nên sắc màu truyền thống và dáng vẻ duyên dáng, nhịp nhàng hòa cùng giai điệu của các nhạc cụ. Ở giữa vòng xòe thường là đồng lửa lớn để tạo nên ánh sáng bập bùng, thổi bùng lên ngọn lửa say mê, đoàn kết trong tâm hồn mỗi người.

Trong ánh sáng của lửa đuốc bùng lên những hoa lửa rực rỡ, âm thanh của trống, cồng, chũm chọe hòa vào những lời hát ngọt ngào và sắc màu rực rỡ của hoa văn thổ cẩm đã tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng vô cùng sinh động và nhân văn. Ở nơi đây, con người như xua tan đi bao ưu phiền, mệt nhọc để hòa mình vào tình đoàn kết, kết nối những mối giao lưu thắm đượm tình người. Mỗi không gian múa xòe như cất lên bài ca của lòng say mê, của sự gắn kết cộng đồng và vang lên những triết lí

về sự hòa hợp giữa trời, đất và con người. Đề từ những vòng xòe ấy, con người nói lên khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, về mối quan hệ đoàn kết giữa người với người, về mong ước vạn vật, con người không ngừng sinh sôi, nảy nở.

Chị Lò Thị Loan, ở thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên cùng với điệu xòe Thái. Dù sinh sống và làm việc ở đâu, tôi luôn nhớ về xòe của dân tộc mình, nhớ như cơm ăn, nước uống hằng ngày”.

Với sự độc đáo và những giá trị bền vững, lan tỏa của xòe Thái Tây Bắc, năm 2013, nghệ thuật xòe Thái được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến ngày 15/12/2021, xòe Thái được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này đã khẳng định giá trị và vai trò to lớn của nghệ thuật xòe Thái vùng Tây Bắc trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Đó là niềm tự hào không chỉ của cộng đồng dân tộc Thái vùng Tây Bắc mà còn là niềm vinh dự của dân tộc Việt Nam.

012. Trung Kiên/ Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái ở Nậm Pồ// Công an nhân dân.- Số 6611.- Ngày 3/9/2023 - Tr.6

Ngày 2/9, hòa chung không khí vui tươi kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2023 tại trung tâm xã Phìn Hồ. Sự kiện lần đầu được tổ chức nhưng đã thu hút đông đảo du khách thập phương, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và nhân dân địa phương tham dự.

Diễn ra đến hết ngày 4/9, sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn như: Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái; Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Thi ẩm thực; Thi đấu các hoạt động thể thao (thi Tó Mák lẹ, tung còn, kéo co); Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương...

Ngày hội cũng là dịp để các địa phương tham gia quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái trong tổng thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài huyện; thúc đẩy văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa phát triển; thúc đẩy việc nghiên cứu, sưu tầm để gìn giữ, phát triển các loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Thái...

013. NGUYỄN NAM/ Hòa cùng Lễ cúng thần rừng của người Kháng// Văn hóa.- Số 116.- Ngày 27/9/2023 - Tr.6

Lễ Cúng thần rừng (Tam ma ngật oom tia) của người Kháng tại bản Nậm Mu, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là một trong những nghi lễ quan trọng của đồng bào dân tộc Kháng, thể hiện được tính kế thừa, kết nối các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống.

Lễ cúng thần rừng được Bảo tàng tỉnh Điện Biên tổ chức phục dựng, bảo tồn là hoạt động triển khai thực hiện Dự án số 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, khôi phục những lễ hội có nguy cơ mai một, đồng thời đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, góp phần làm phong phú thêm lễ hội truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo truyền thống, Lễ cúng thần rừng (Tam ma ngật oom tia) được tổ chức vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 dương lịch, là thời điểm chuẩn bị gieo trồng mùa vụ mới. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Kháng, thần rừng là người cai quản, bảo vệ con người, cây trồng, vật nuôi trong bản làng. Về ý nghĩa, cúng thần rừng cũng là một nghi thức cầu mưa, mùa khô hạn nhanh qua, mùa mưa nhanh tới để sản xuất nông nghiệp. Đồng thời cầu xin các thế lực siêu nhiên che chở, bảo vệ cộng đồng dân tộc Kháng, không ốm đau, bệnh tật, có sức khỏe tốt, cây trồng, vật nuôi ít bị bệnh, mùa màng bội thu, tươi tốt, người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no.

Lễ cúng thần rừng không chỉ là dịp để tạ ơn thần linh, các thế lực siêu nhiên đã quản hạt, bảo vệ bản làng, phù hộ con người khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tươi tốt mà còn là dịp để các thành viên trong cộng đồng dân tộc Kháng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy khối đại đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Nghi lễ đầu tiên là nghi lễ cúng mời ba vị thần “Chom Uọt”, “Bỏ Mú”, “Bỏ Co” về nhận và thụ hưởng đồ lễ. Vào sáng sớm ngày tổ chức lễ, những người đàn ông đại diện cho các gia đình cùng nhau mang nguyên vật liệu, đồ lễ ra địa điểm tổ chức để thực hiện nghi lễ cúng thần rừng.

Việc chuẩn bị và sắp mâm lễ tại gốc cây to đều do nam giới trong bản đảm nhiệm, sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong, thầy cúng cùng những người tham gia lễ tiến hành thực hiện các nghi lễ nghi lễ cúng mời ba vị thần “Chom Uọt” (vị thần cai quản vùng đất của bản Nậm Mu); “Bỏ Mú”, “Bỏ Co” (hai vị thần cai quản hai đầu nguồn nước trong bản) về nhận và thụ hưởng đồ lễ, chứng giám lòng thành của dân bản.

Tiếp đến là nghi lễ cúng 12 vị thần cai quản vùng đất Nậm Mu để thể hiện lòng thành kính của người Kháng đối với thiên nhiên, với thế giới thần linh để gửi gắm niềm tin, khát vọng cầu mong được sự phù hộ, che chở từ thần linh để có một mùa vụ mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi; bản làng yên vui.

Nghi lễ cúng mời các vị thần linh kết thúc, cũng là lúc thầy cúng cùng những người tham gia lễ hưởng thụ đồ lễ ngay tại khu vực nơi vừa thực hiện các nghi lễ cúng các vị thần, tất cả đều hân hoan trong niềm vui và hy vọng tới những vụ mùa bội thu, cuộc sống no đủ, hạnh phúc, cùng nâng chén rượu chúc mừng cho nhau mạnh khỏe, mọi điều tốt lành. Đồng thời, trong tâm trí mỗi người đều tỏ lòng thành kính, trân trọng và biết ơn các vị thần linh đã phù hộ, che chở cho dân bản.

Trong thời gian tổ chức lễ cúng thần rừng, ngoài các nghi lễ và món ăn truyền thống, đồng bào dân tộc Kháng còn chuẩn bị những bộ trang phục truyền thống mới, đẹp nhất để vui hội, ở sân chơi của bản diễn ra các trò chơi dân gian như đánh cầu lông gà, kéo co, đi cà kheo, tung còn...; các điệu múa truyền thống như tằm đao, xòe

vòng và hát dân ca... Khi đêm đã xuống, không khí trong bản vẫn nhộn nhịp, mọi người vui vẻ hân hoan nâng chén rượu và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhiều năm qua, Bảo tàng tỉnh Điện Biên đã sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Việc tổ chức phục dựng, bảo tồn Lễ cúng thần rừng của người Kháng tại bản Nậm Mu, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của chủ thể văn hóa trong việc duy trì lễ hội truyền thống của người Kháng nói riêng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, đề cao vai trò của trưởng bản, người có uy tín, đặc biệt là các nghệ nhân - chủ thể văn hóa là người am hiểu, nắm giữ di sản văn hóa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tham gia bảo vệ di sản văn hóa; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Dân tộc Kháng là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời tại miền núi Tây Bắc và là một trong 19 dân tộc ở Điện Biên. Người Kháng sinh sống thành từng bản, tập trung ở các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ... Với đặc thù địa hình sinh sống, phương thức canh tác, sản xuất nên đồng bào dân tộc Kháng vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, từ tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán, các nghi lễ đặc sắc và độc đáo gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp như: Lễ Cơm mới, Lễ Pang phóng, Lễ cúng thần rừng.

Trong đó, Lễ cúng thần rừng (Tam ma ngặt oom tia) là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Kháng, thể hiện được tính kế thừa, kết nối các giá trị văn hóa giữa các thế hệ, chứa đựng nhiều thành tố quan trọng của bản sắc văn hoá dân tộc Kháng.

014. LINH NGA/ Lễ Tử Cải của dân tộc Dao Quần chẹt ở Điện Biên: Kỳ 1: sự trưởng thành của người con trai// Giáo dục và Thời đại.- Số 234.- Ngày 29/9/2023 - Tr.28 +29

Lễ Tử Cải (Cấp sắc) của người Dao tại Điện Biên là nghi thức đánh dấu mốc quan trọng trong lễ tục vòng đời người con trai. Nó có ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành của các chàng trai, từ tuổi ấu thơ sang tuổi thành niên.

Quá trình ra đời...

Đối với người Dao Quần Chẹt ở xã Huổi Sớ, huyện Tủa Chùa, con trai trong các gia đình đều phải trải qua Lễ Tử Cải (lễ đặt tên âm) thì mới được coi là người đã trưởng thành. Họ được đặt tên để báo cáo tổ tiên, được trao quyền làm thầy, được thờ cúng tổ tiên... Làm lễ Cấp sắc còn là dịp để người Dao hiểu rõ hơn về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, hiếu thuận với cha mẹ, làm việc thiện, tránh điều ác...

Qua lời cúng, lời hát, lời kể và các tích truyện được các thầy cúng thể hiện khi hành lễ Cấp sắc. Người thụ lễ và người dự lễ có dịp hiểu rõ hơn về lịch sử cội nguồn dân tộc, mỗi người thêm tự hào về bản thân, nguồn gốc. Từ đó, mỗi người tự nâng

cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, làm cho đời sống tinh thần phong phú và phát triển hơn, tạo nên sức mạnh vượt khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Ông Phan Quang Châu (sinh năm 1952) ở bản Huổi Lóng (xã Huổi Sớ, huyện Tủa Chùa) là 1 trong số 19 Nghệ nhân ưu tú của Điện Biên được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng ngày 8/3/2019. Ông Châu cho biết: Tủ theo nghĩa Nôm Dao là báo cáo, còn Cải là đặt tên. Tủ Cải nghĩa là báo cáo với tổ tiên về việc đặt tên cúng hay tên âm theo cách gọi của người Dao cho đứa trẻ. Cũng có thể hiểu là việc thay đổi thành một con người khác thông qua nghi lễ ngã đài hóa kiếp để hoàn sinh và trở thành người trưởng thành.

Bởi vì trong Lễ Tủ Cải, người Dao thực hiện rất nhiều nghi lễ cúng, trong đó quan trọng nhất vẫn là các nghi thức chính: Cấp đèn, cấp binh mã, đặt tên, ngã đài đánh dấu sự trưởng thành cho nam giới, hát và đọc truyện, thơ về lịch sử tộc người, về những điều răn dạy của tổ tiên với con cháu, về công đức của Bàn Vương với người Dao. Vì vậy, người Dao Quần Chẹt ở Điện Biên vẫn gọi lễ Cấp sắc là Tủ Cải. Lễ Cấp sắc trong tiếng Dao còn được hiểu là lễ quá tang hay quá tặng (Quá nghĩa là từng trải hoặc qua thử thách; tang là đèn hoặc vật dụng dùng để soi sáng). Quá tang nghĩa là trải qua lễ soi đèn, hay thắp đèn soi sáng người thụ lễ.

Theo đó, lễ Cấp sắc là nghi lễ công nhận sự trưởng thành đối với người đàn ông dân tộc Dao. Đây là một việc lớn trong đời người con trai, bởi theo người Dao, với nam giới nếu chưa trải qua lễ Cấp sắc thì vẫn chưa được công nhận là người trưởng thành, không được tham gia các công việc của cộng đồng, không được thờ cúng tổ tiên... Do đó, các gia đình có con trai đều chuẩn bị rất chu đáo.

Chuẩn bị công phu...

Tháng 10 Âm lịch là thời điểm để làm lễ Cấp sắc. Người Dao lựa chọn những ngày mà hàng Can của ngày đó không phải là Nhâm và Bính (ví dụ: Nhâm Tuất, Bính Tý...) và phải là những ngày tốt, hợp với gia chủ. Có gia đình chuẩn bị từ 1 - 3 năm nhưng cũng có gia đình chuẩn bị ngay từ khi đứa trẻ mới sinh ra cho đến khi được làm lễ. Thời gian tổ chức lễ cũng không quy định dài, ngắn cụ thể mà tùy thuộc vào điều kiện kinh tế từng gia đình có thể là 2 - 3 ngày hoặc 4 - 5 ngày.

Về bậc lễ cũng tùy điều kiện của mỗi gia đình có thể lựa chọn 1 trong 5 bậc: Tam tinh được cấp 3 đèn (bậc thấp nhất); Ngũ tinh được cấp 5 đèn; Thất tinh 7 đèn; Cửu tinh 9 đèn và bậc Thập nhị tinh (bậc cao nhất) được cấp 12 đèn mà không nhất thiết phải theo thứ tự từ thấp đến cao. Với người thụ lễ trong một gia đình cũng có thể cùng lúc thực hiện nghi lễ cho một hoặc hai, ba người trở lên nhằm tiết kiệm thời gian và vật chất.

Trước khi làm lễ, khoảng 10 - 15 ngày, gia chủ chuẩn bị những thứ sẽ sử dụng trong lễ như: Trâu, bò, lợn, gà, gạo, rượu, rau củ quả, gia vị để làm cỗ cúng và cỗ mời bà con, họ hàng, dân bản. Số lượng lương thực, thực phẩm tùy thuộc nhu cầu của chủ nhà về quy mô tổ chức lễ lớn hay nhỏ. Đồng thời nhờ anh em họ hàng và dân bản dựng đàn lễ cúng tổ tiên trong nhà và ngoài trời cùng “ngã đài” (nơi người đệ tử ngã đài hóa kiếp).

Lễ Tử Cải đã và đang tồn tại trong ký ức, đời sống của người Dao qua nhiều thế hệ. Là một sản phẩm văn hóa tinh thần được đồng bào sáng tạo vì con người, phục vụ cuộc sống con người. Để khẳng định bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, người Dao đã tiếp biến và chắt lọc những giá trị cốt lõi của cuộc sống phù hợp với quy luật tự nhiên, sinh tồn của con người, định hình nên quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan, thể hiện ý thức dân tộc trong toàn bộ tiến trình của Lễ Tử Cải.

Đàn lễ cúng trong nhà được anh em họ hàng, bà con dân bản và những người giúp việc thầy cúng cùng nhau vào rừng lấy tre và nứa chẻ nan đan thành phen dựng lên. Xung quanh được trang trí bằng các hình người, hoa lá, cây cỏ tượng trưng được cắt từ các loại giấy màu thủ công với các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó hình người là tượng trưng cho hệ thống quân, tướng làm nhiệm vụ bảo vệ cho toàn bộ buổi lễ. Các hình về cây cỏ hoa lá tượng trưng cho cuộc sống xung quanh con người với đầy đủ hương hoa, củ quả thể hiện cuộc sống đủ đầy của con cháu khi mời thần linh, tổ tiên về làm lễ.

Kể từ thời điểm đó, người thụ lễ phải kiêng không chặt cây, bẻ lá, ngắt hoa; không sát sinh, đánh đập vật nuôi đặc biệt là với con chó nuôi trong nhà; không cãi cọ, gây gổ với mọi người... để tránh mọi điều xấu. Cùng với việc chuẩn bị vật chất của gia đình, các thầy cúng được mời tham gia lễ phải thực hiện việc kiêng kỵ với bản thân như giữ mình trong sạch, không cãi lộn gây sự, không gán gũ phụ nữ, không đánh mắng sát sinh...

Địa điểm tổ chức lễ tại gia đình có người thụ lễ. Nghi lễ diễn ra ở đàn lễ trong nhà và ngoài trời. Điều hành chính trong lễ là thầy cả và thầy hai. Lễ gồm có các nghi lễ như: Nhận thầy; lập ban thờ mới; thầy cúng đi làm lễ; mời thần linh, tổ tiên nhà người được cấp sắc về dự lễ; cấp đèn; đặt tên; dạy làm thầy, truyền thụ những kinh nghiệm dân gian... được tiến hành từ ngày thứ nhất đến ngày kết thúc lễ.

Tôn vinh văn hóa truyền thống

Lễ Tử Cải của người Dao Quần Chẹt ở bản Huổi Lóng (xã Huổi Sớ, Tủa Chùa, Điện Biên) mang màu sắc tâm linh huyền ảo, nhưng nó lại phản ánh một hiện thực, đó chính là ước mơ, khát vọng hình mẫu người đàn ông Dao hội đủ những đức tính tốt đẹp: Khỏe mạnh, thành đạt, trách nhiệm với dòng tộc, cộng đồng.

Đây là một lễ đặc biệt quan trọng được diễn ra với sự nghiêm trang trong phần lễ, tạo nên không khí linh thiêng mà ấm áp tình người, tràn đầy sự hứng khởi. Đồng thời cũng là một trong những lễ điển hình trong tập tục vòng đời người con trai Dao. Nghi lễ phản ánh sâu sắc những giá trị dân tộc mang dấu ấn chế độ phụ quyền, đánh dấu sự trưởng thành của nam giới trong cộng đồng dân tộc Dao.

Những nghi lễ, nghi thức trong lễ chứa đựng những yếu tố văn hóa truyền thống hấp dẫn, độc đáo và giàu chất trí tuệ. Lễ Tử Cải của dân tộc Dao là một sản phẩm văn hóa phi vật thể mang đậm sắc thái bản địa đã được lưu truyền, bảo tồn và phát huy qua thế hệ, là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của Di sản văn hóa nhân loại.

Thông qua các lễ thức dân gian, những lời khẩn cầu của thầy cúng trong Lễ Tủ Cải có ý nghĩa giáo huấn, tác động tích cực đến việc rèn luyện nhân cách cho những chàng trai Dao nhận biết được điều hay lẽ phải, luôn hướng thiện và vươn lên trong cuộc sống.

Lễ Tủ Cải có ý nghĩa quan trọng và lớn lao trong cuộc đời người đàn ông dân tộc Dao. Nếu ai không làm lễ, không có tên cúng cơm thì cũng đồng nghĩa với việc chưa được công nhận đã trưởng thành và chưa được coi là người lớn, không có vai trò vị trí trong dòng họ, trong cộng đồng. Khi đã làm Lễ Tủ Cải, người con trai lớn lên ngoài mọi quyền lợi được hưởng còn được mời đi làm thầy cúng trong các lễ của con cháu họ hàng đôi bên nội ngoại và dân bản sau này.

Từ lâu, Lễ Tủ Cải đã trở thành nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, tâm linh tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Dao. Đây cũng là dịp tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời cũng là dịp giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sợi dây mềm mại gắn kết cộng đồng góp phần tạo nên truyền thống đoàn kết, tính bền vững của xã hội.

Ông Đào Duy Trình, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa – Sở VH,TT&DL tỉnh Điện Biên, cho biết: “Hiện nay, Lễ Tủ Cải của người Dao vẫn đang được duy trì thực hành trong các gia đình. Trong quá trình thực hiện các quy trình của Lễ Tủ Cải, người Dao rất chú trọng đến việc truyền dạy cho thế hệ trẻ, có định hướng và mục đích rõ ràng. Việc giáo dục thông qua việc cho lớp trẻ tham gia trực tiếp vào các công đoạn và thực hành các nghi lễ hỗ trợ thầy cúng trong khi làm lễ. Việc được tham gia, thực hành, quan sát đã góp phần rất lớn vào việc duy trì bảo tồn di sản. Lớp trẻ thấy tự hào với vai trò của bản thân, càng ý thức học tập và giữ gìn di sản”.

Đối với người Dao, Lễ Tủ Cải có ý nghĩa rất lớn trong việc khích lệ con người phấn đấu vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, được biểu đạt sâu sắc bằng hình ảnh được cắt dán trang trí trên các đàn lễ. Thông qua tác động múa, hát của các thầy cúng và những người giúp việc đã truyền tải được ý tưởng của tổ tiên đến với người được thụ lễ và thế hệ con cháu.

015. VINH DUY/ Người truyền nghề, giữ tiếng khèn Mông trên đỉnh Pú Súa// Nông thôn ngày nay.- Số 151.- Ngày 21/9/2023 - Tr.16

Chúng tôi đến bản Pú Súa, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng (Điện Biên) tìm tới nhà nghệ nhân Hậu Phái Sính, người đang mở lớp truyền dạy chế tác khèn Mông cho những người yêu khèn, có đam mê với nhạc cụ dân tộc của người Mông.

Chúng tôi không phải hỏi thăm đường nhiều, mà lần theo tiếng khèn lúc trầm ,lúc bổng.....

Người góp phần "giữ lửa" cho tiếng khèn Mông vang mãi

Trong câu chuyện với chúng tôi, nghệ nhân Hậu Phái Sính chia sẻ: "Tiếng khèn gắn liền với đời sống, văn hóa của dân tộc Mông. Những người cao niên như chúng tôi, trước đây ai cũng biết làm khèn Mông. Ai giỏi, làm khèn đẹp, tiếng khèn

vang xa thì được rất nhiều cô gái Mông trong vùng thầm thương, trộm nhớ. Ngày trước, bố tôi là người làm khèn nổi tiếng vùng này, tôi may mắn được bố truyền dạy cho cách làm khèn".

Ông Sính cho biết thêm, hiện nay nhiều người Mông ở vùng nông thôn Tây Bắc này không biết làm khèn Mông. Để cho nghề làm khèn không bị mai một, ông Sính quyết định mở các lớp học làm khèn Mông cho thanh niên trong vùng. "Mình không dạy cho thanh niên là có lỗi với các bậc tiền nhân. Con cháu mình sau này sẽ không biết cách để làm khèn, chỉ ra chợ mua. Như thế rất uổng phí và sẽ làm mai một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông" ông Sính cho biết thêm.

Lớp học làm khèn của ông Sính cũng rất đặc biệt, diễn ra trên một bãi đất trống. Học viên không phân biệt tuổi tác, có đủ mọi lứa tuổi từ những cậu bé tuổi 15 cho đến các bậc trung niên ngoài 50 tuổi. Lớp học đông vui, nhộn nhịp tràn đầy tiếng nói cười, xen lẫn tiếng đẽ, tiếng búa tán lá đồng (để chế tạo một trong những bộ phận quan trọng tạo nên âm thanh cho cây khèn). Một số học viên lại đang tập trung tập thổi những bài khèn "vỡ lòng" đầu tiên.

Chế tác khèn vô cùng độc đáo, không có quy chuẩn chung, tất cả đều phụ thuộc vào kinh nghiệm, sự khéo léo, tỉ mỉ của người tạo ra nó. Do đó, tất cả những người thợ chế tác khèn Mông đều là những người sử dụng thành thạo, biết thổi, biết múa khèn và có kinh nghiệm, trình độ thẩm âm nhất định.

Học thổi khèn, múa khèn đã khó, học chế tác khèn còn khó hơn nhiều lần. Để chế tác ra một cây khèn cần rất nhiều công đoạn. Từ chọn vật liệu để làm ống khèn, bầu khèn, lá lam đồng (lưỡi gà). Công đoạn đầu tiên là nấu đồng, rèn lưỡi lam có độ mỏng vừa đủ để phát ra độ rung ngân tốt; bầu khèn thường được làm bằng gỗ pơ mu; 6 ống khèn được làm từ cây trúc được luộc, uốn, phơi, khoan lỗ đúng âm, đúng khoảng cách. 6 ống khèn có độ dài, ngắn khác nhau, trên mỗi ống khèn đều có một lỗ nhỏ được gắn lưỡi gà. 6 ống khèn được cắm xuyên qua bầu khèn và được cố định lại bằng các đai khèn, khi thổi âm thanh trầm hay bổng tùy thuộc vào độ dài ngắn của ống trúc. Âm thanh cây khèn có hay, có chuẩn hay không đều phụ thuộc vào kinh nghiệm thẩm âm của người tạo ra nó.

Truyền nghề làm khèn Mông cho đời sau để không có lỗi với tiền nhân

Ngay từ khi còn nhỏ cậu bé Hậu Phái Sính thường được nghe cha mình thổi những điệu khèn Mông. "Với niềm đam mê, yêu thích nhạc cụ của dân tộc mình tôi đã hăng say tập luyện và thành thục các điệu múa khèn từ khi mới đôi mươi, đến nay đã ngoài 70 tuổi. Nhà nước rất quan tâm đến bản sắc dân tộc của người Mông, hỗ trợ mở lớp tại bản Pú Súa để tôi truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền dạy kỹ thuật thổi khèn, múa khèn và chế tác khèn Mông cho thế hệ trẻ, đặc biệt là 18 học viên của lớp học. Để không bị mai một văn hóa dân tộc người Mông" - nghệ nhân Hậu Phái Sính tâm sự.

Khi tiếng khèn vang lên cũng là lúc các học viên ở bản Pú Súa tập trung về gia đình nghệ nhân Hậu Phái Sính để được ông truyền dạy cách chế tác khèn Mông và các điệu múa khèn. Lớp dạy chế tác khèn Mông tại bản Pú Súa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh hỗ trợ kinh phí mở lớp. Lớp không chỉ học vào

thứ 7, chủ nhật hàng tuần mà bất kể khi nào nghệ nhân và các học viên có thời gian rảnh rỗi, những lúc công việc lao động sản xuất đã xong, hay những đêm trăng tròn.

Có thể nói cây khèn là một trong những vật dụng song hành trong suốt cuộc đời của người Mông. Cây khèn là linh hồn của văn hóa dân tộc Mông. Tùy vào từng hoàn cảnh mà thổi, múa các bài khèn khác nhau. Đối với các bài khèn vui chơi thì động tác nhảy, múa mãnh liệt, phóng khoáng và khó hơn, như: Lăn nghiêng, lăn ngửa, đá gà, đá ngựa, nhảy ngòi xỏm, tay nọ vỗ vào chân kia, tay kia vỗ vào chân nọ, tiếng vỗ phải kêu mà tiếng khèn vẫn không dứt. Các bài khèn tiêu biểu như: Tiếng khèn xuống chợ, Tiếng khèn gọi bạn, Xuân vùng cao... thường thổi vào dịp tết, đám cưới. Đối với các bài khèn trong việc cúng, việc tang thường có âm điệu bi ai...

Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng với sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc dẫn đến một bộ phận giới trẻ không còn đam mê, hứng thú với nhạc cụ dân tộc. Trong đó, có cây khèn của dân tộc Mông tại Pú Súa. Hiện nay, hầu như người trẻ trong bản không biết làm khèn, thổi khèn, một số ít biết thổi nhưng không biết làm. Bản khoán về điều này, ông Hồ A Thế, bản Pú Súa chia sẻ: Tôi năm nay đã 50 tuổi rồi nhưng vẫn tham gia học lớp làm khèn của thầy Sính để làm gương, động lực cho con cháu noi theo. Qua đó, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc.

Với mong muốn con cháu, thế hệ trẻ hiểu được ý nghĩa và giá trị sâu sắc của khèn trong đời sống tinh thần của người Mông, nghệ nhân Hậu Phái Sính ngày ngày vẫn đang nỗ lực truyền dạy cách làm và sử dụng khèn cho con cháu, cho những người yêu thích, đam mê với khèn nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc của người Mông.

Chúng tôi rời Pú Súa mà tiếng khèn vẫn âm vang. Hi vọng với những nỗ lực của những người như nghệ nhân Hậu Phái Sính, thông qua các lớp học chế tác khèn Mông, tiếng khèn Mông không chỉ réo rắt trên đỉnh Pú Súa mà còn vang xa hơn nữa.

016. HIẾU TRƯỜNG - ĐỨC HẠNH/ Đón khách tham quan chu đáo, thuận tiện// Quân đội nhân dân.- Số 22411.- Ngày 2/9/2023 - Tr.2

Khu di tích lịch sử Mường Phăng (xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954. Trong những ngày cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đông đảo cán bộ, người dân, du khách đã đến đây tham quan, tìm hiểu lịch sử, dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Để bảo đảm cảnh quan môi trường khuôn viên Khu di tích lịch sử Mường Phăng cũng như khâu tiếp đón các đoàn khách khi đến với “địa chỉ đỏ”, cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu di tích tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ khu vực hằng ngày, thường xuyên cắt tỉa cây xanh, trồng thêm hoa. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ hướng dẫn viên để có thể truyền tải tốt về lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chính nghĩa giải phóng dân tộc, qua đó bồi đắp thêm niềm

tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi du khách khi đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Ông Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ quản lý Khu di tích lịch sử Mường Phăng cho biết: “Chúng tôi luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong bảo đảm, duy trì cảnh quan môi trường khu di tích xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, tổ phân công công việc cụ thể cho các nhân viên từ vị trí đón tiếp đến hướng dẫn du khách... để công tác đón khách tham quan được chu đáo”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, dịp Quốc khánh năm nay, số lượng các đoàn khách đến tham quan Khu di tích đông hơn. Do vậy, việc bảo đảm an ninh trật tự cũng được chú trọng hơn, các phương án phối hợp giữa Ban quản lý Khu di tích và lực lượng công an, dân quân cùng các ban, ngành của xã Mường Phăng được chuẩn bị kỹ hơn. Công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách chấp hành các quy định trong khu di tích, quy tắc ứng xử nơi công cộng và bảo vệ môi trường... cũng được duy trì thường xuyên, bảo đảm cho người dân, du khách tham quan được an toàn, thuận tiện.

017. XUÂN TU/ Tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án liên quan đến Dự án Cảng hàng không Điện Biên// Bảo vệ pháp luật.- Số 78.- Ngày 29/9/2023 - Tr.4

TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên qua đến Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Điện Biên, từ tháng 4 - 12/2021, khi tham gia thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, các bị cáo: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân và Nguyễn Tuấn Anh đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 13 tỉ đồng. Các bị cáo: Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền gần 7 tỉ đồng. Các bị cáo: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Trần Thị Hòa thực hiện hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền 267 triệu đồng.

Ngày 11/10/2021, khi tham gia thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, bị cáo Bùi Mạnh Cường đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 6,1 tỉ đồng. Cáo trạng xác định, đây là vụ án đồng phạm, đối với hành vi “Vi phạm quy định về bồi : thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, các bị cáo không có sự bàn bạc thống nhất khi thực hiện hành vi phạm tội; các bị cáo: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Anh đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Đối với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Trần Thị Vân là người khởi xướng; các bị cáo Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Hòa là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét, vụ án này có xử nhận định nhiều bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỉ đồng. Các bị cáo trong quá trình điều tra và khai báo trước tòa đều thành khẩn khai báo, đồng thời khắc phục hậu quả thiệt hại, trả lại số tiền do sai phạm mà có được. Điều này thể hiện các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội, mong muốn khắc phục hậu quả. Hội đồng Xét xử nhận định vụ án này có nhiều bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo trong quá trình điều tra và khai báo trước tòa đều thành khẩn khai báo, đồng thời khắc phục hậu quả thiệt hại, trả lại số tiền do sai phạm mà có được. Điều này thể hiện các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội, mong muốn khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử cho rằng vẫn cần một bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo do đã gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, suy giảm niềm tin trong nhân dân.

Đối với ý kiến của một số luật sư về việc đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng Bản Kết quả Giám định Số 02 của Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ Đất-Tổng Cục Quản lý Đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường không đúng về nội dung, hình thức, cần làm rõ trách nhiệm dân sự của từng công nhân trong vụ án và làm rõ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Hội đồng Xét xử cho rằng không có căn cứ.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt:

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1977, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ) 7 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 22/9/2022.

Bị cáo Nguyễn Thị Khương (sinh năm 1965, cựu nhân viên hợp đồng của Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ) 8 năm 6 tháng tù, thời hạn tù từ ngày 17/12/2021.

Bị cáo Trần Thị Vân (sinh năm 1978, cựu Giám đốc Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ) 8 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 25/4/2022.

Bị cáo Phạm Trung Kiên (sinh năm 1984, cựu Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ) 3 năm 6 tháng tù, thời hạn tù từ ngày 19/9/2022.

Bị cáo Trần Xuân Mạnh (sinh năm 1984, cựu nhân viên Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ) 3 năm tù, khấu trừ thời gian tạm giữ 6 tháng, còn 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Đình Hiệp (sinh năm 1976, cựu Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Điện Biên Phủ) 3 năm 6 tháng tù, thời hạn tù từ ngày 19/10/2022.

Bị cáo Bùi Thị Ánh (sinh năm 1967, cựu nhân viên Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Điện Biên Phủ) 3 năm tù, khấu trừ 3 tháng tạm giam, còn lại 2 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1990, cựu nhân viên Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Điện Biên Phủ) 3 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/9/2022.

Bị cáo Trần Thị Hòa (sinh năm 1985, cựu viên chức Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ) 3 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, giao cho chính quyền địa phương và gia đình theo dõi, giáo dục trong thời gian chấp hành án./.

018. Trần Kiên/ Điện Biên: Kết luận thanh tra tại UBND huyện Mường Chà// Thanh tra.- Số 37.- Ngày 14/9/2023 - Tr.6

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; việc chấp hành các quy định trong quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN) tại UBND huyện Mường Chà.

Thiếu trách nhiệm

Qua thanh tra 3 năm từ 2020 đến 2022, cho thấy trong thực hiện các quy định về PCTN, tiêu cực, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị được thanh tra chưa quy định trách nhiệm giải trình và phân công trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu giải trình trong nội quy, quy chế làm việc. Việc ban hành kế hoạch PCTN, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hoá nhiệm vụ được UBND huyện giao, chưa đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai việc quản lý sử dụng kinh phí còn chưa đảm bảo về nội dung.

Trong thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chưa công khai lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND huyện trên trang thông tin điện tử của UBND huyện; chưa ban hành thông báo kết luận kết thúc việc tiếp công dân của chủ tịch UBND huyện.

Trình tự, thủ tục thực hiện xử lý, giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND huyện năm 2020 còn thiếu một số nội dung như chưa ban hành thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại; chưa làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại; chưa thực hiện công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định. Việc chấp hành chế độ báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực hiện đầy đủ, chưa đảm bảo thời gian, biểu mẫu.

Trong 3 năm, Thanh tra huyện đã tổ chức thực hiện hoàn thành 16/16 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020. Qua thanh tra, cho thấy nội dung kết luận 7 cuộc thanh tra năm 2022 đã xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị liên quan đến sai phạm, nhưng chưa có phụ biểu kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Việc công khai kết luận thanh tra chưa đảm bảo đầy đủ hình thức theo quy định, mới chỉ được tổ chức công khai trong cuộc họp.

Việc xử lý trách nhiệm cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến sai phạm qua thanh tra của cơ quan thanh tra cấp trên chưa cương quyết, chủ yếu là kiểm điểm rút

kinh nghiệm, chưa có các hình thức xử lý kỷ luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Sai phạm hơn 600 triệu đồng

Tiền hành thanh tra công tác quản lý, điều hành, sử dụng NSNN của UBND huyện năm 2020 và 2022, phát hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện có một số tồn tại, hạn chế: Việc xây dựng dự toán thu xác định thiếu nguồn thu của ngân sách địa phương theo quy định. Giao kế hoạch vốn đầu tư, dự toán chi thường xuyên năm 2020 chưa chi tiết đến loại, khoản của mục lục NSNN tại một số quyết định phân bổ. Thời gian phân bổ và giao dự toán bổ sung thực hiện nhiệm vụ phát sinh và vốn chương trình mục tiêu quốc gia muộn hơn quy định...

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị dự toán có một số tồn tại, vi phạm: Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa giao hết nguồn chi thường xuyên ngay từ đầu năm cho các cấp trường trực thuộc. Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị trực thuộc muộn hơn theo quy định. Ban Quản lý dự án các công trình huyện chưa thực hiện lập dự toán thu, chi tiền thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

UBND xã Mường Mươn dự toán thu xác định thiếu các khoản thu từ lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, lệ phí trước bạ nhà đất.

UBND thị trấn Mường Chà dự toán thu xác định thiếu nhiều khoản thu; thời gian phân bổ và giao dự toán bổ sung ngân sách trong năm 2022 muộn.

Tại nhiều đơn vị chưa quy định cụ thể, chi tiết một số nội dung chi trong quy chế chi tiêu nội bộ. Một số đơn vị quy định nội dung chi không đúng với quy định quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách. Nhiều đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ khi chưa có ý kiến tham gia bằng văn bản của tổ chức công đoàn...

Tại nhiều đơn vị thực hiện một số khoản chi thường xuyên còn chưa đảm bảo thủ tục thanh toán, chưa đúng với định mức, chế độ, chính sách của Nhà nước.

Thanh tra 43 dự án tại 4 cơ quan, đơn vị với tổng mức đầu tư 166.195 triệu đồng, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo 2 dự án, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14 dự án; Ban Quản lý dự án các công trình huyện 24 dự án; UBND xã Mường Mươn 3 dự án.

Qua thanh tra, phát hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, nghiệm thu, thanh toán tại một số dự án đầu tư xây dựng còn thiếu chặt chẽ, chính xác về khối lượng, đơn vị tính, xác định sai mức thuế suất giá trị gia tăng dẫn đến sai tăng chi phí đầu tư xây dựng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm được phát hiện qua thanh tra thuộc Chủ tịch UBND huyện Mường Chà và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 575.716.262 đồng; giảm trừ qua thanh toán, quyết toán số tiền 47.743.463 đồng. Kiến nghị UBND huyện Mường Chà chỉ đạo, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm.

019. BÙI BÌNH/ Điện Biên: Kết luận thanh tra Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên Đông// Thanh tra.- Số 38.- Ngày 21/9/2023 - Tr.10

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên Đông.

Giai đoạn năm 2019 - 2022, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên Đông đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và niêm yết công khai tại bảng thông báo. Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định, quy chế liên quan đến chức năng, hoạt động của trường làm cơ sở để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách cơ bản tuân theo quy định. Thực hiện chi tiêu đúng mục đích, nội dung đúng mục lục dự toán giao, sử dụng kinh phí cơ bản tiết kiệm, hiệu quả, chứng từ cơ bản đầy đủ, chặt chẽ.

Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Năm 2019, 2020, nhà trường đã không công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm; điều chỉnh dự toán chi ngân sách theo quy định tại Thông tư số 61 ngày 15/6/2017 và Thông tư 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

Việc xây dựng, ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ chưa bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó quy định một số nội dung vượt thẩm quyền, trái quy định của pháp luật.

Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2020, 2021 và 2022, quy định nhân viên thiết bị, thí nghiệm thực hiện việc trợ giảng và giảng dạy các tiết thực hành thì được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề như nhà giáo không đúng quy định tại Thông tư số 16 ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế năm 2022 quy định chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên, người báo cáo có tham luận trình bày tại hội nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là không đúng quy định, vì nội dung này đã được quy định tại Quyết định số 21 ngày 3/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.

Trong công tác quản lý kinh phí ngân sách cấp, năm 2019, nhà trường không thực hiện hạch toán các khoản tạm thu vào tài khoản 337; chưa mở sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng theo quy định tại Thông tư số 107 ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Năm 2019 - 2022, thanh toán phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định tại Nghị định số 61 ngày 20/6/2006 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 174 triệu đồng.

Thanh toán phụ cấp thâm niên nghề giáo cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định tại Nghị định số 54 ngày 4/7/2011; Nghị định 77 ngày 1/8/2021 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo hơn 26 triệu đồng.

Trường không tổ chức kiểm tra, rà soát vị trí việc làm đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm đang công tác tại đơn vị để thực hiện chi trả phụ cấp độc hại (nếu có) theo hướng dẫn tại Công văn số 9552 ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong phòng thí nghiệm.

Tổ chức phân công lịch giảng dạy cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định tại Thông tư số 16 ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ngoài ra, việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ký các quyết định, hợp đồng lao động và thông báo hợp đồng lao động năm 2021, 2022 đối với lao động hợp đồng phục vụ tại các trường phổ thông dân tộc nội trú không đúng theo quy định.

Để xảy ra những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định trách nhiệm chung của người đứng đầu thuộc về: Ông Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2021 và ông Vũ Xuân Hồng, Hiệu trưởng giai đoạn từ tháng 12/2021 đến hết 31/12/2022. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về bà Nguyễn Thị Như Bình; bà Hoàng Thị Ngoan, kế toán nhà trường.

Trong quá trình thanh tra, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện thu, nộp đầy đủ số tiền sai phạm hơn 200 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Điện Biên theo quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên Đông trong từng thời kỳ: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và xây dựng các giải pháp chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra; đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

020. Hương Giang - Thành Trung/ Lập facebook ảo, giả nhà xe rồi lừa hơn 100 người tiền cọc// Công an nhân dân.- Số 6624.- Ngày 16/9/2023 - Tr.7

Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt và di lý thành công 1 đối tượng sử dụng mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là Hứa Luật Phong (SN 1992), HKTT tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - đối tượng có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù tháng giêng năm 2023.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, lợi dụng mạng internet, Hứa Luật Phong đã lập, sử dụng nick Facebook cá nhân, sau đó kết nối với trang fanpage Nhà xe Song Châu chạy tuyến Điện Biên - Hà Nội. Mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên fanpage, Phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiền vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công. Thực chất, những số điện thoại này là của cá nhân Phong, không phải của nhà xe, số tiền khách chuyển

đến Phong dùng để tiêu xài cá nhân và cũng không thông báo với nhà xe về việc có khách đặt chỗ. Đương nhiên, đến ngày cần di chuyển thì những vị khách này sẽ không có chỗ.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt của trên 100 người với tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng. Công an tỉnh Điện Biên đề nghị những ai là bị hại của Hứa Luật Phong liên hệ Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên (qua Điều tra viên Nguyễn Thế Vinh, SĐT: 0978.227.113) để phối hợp giải quyết.

021. Trần Hằng/ 2 ca tử vong vì bạch hầu, Bộ Y tế thành lập 2 đoàn kiểm tra// Công an nhân dân.- Số 6615.- Ngày 7/9/2023 - Tr.7

Thời gian vừa qua, Điện Biên và Hà Giang ghi nhận 3 ca mắc bệnh bạch hầu, trong đó 2 ca tử vong. Bộ Y tế vừa thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh tại 2 địa phương trên. Theo quyết định của Bộ Y tế, 2 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh bạch hầu này do lãnh đạo Cục Y tế dự phòng và lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn có sự tham gia của một số vụ/cục chức năng của Bộ Y tế và các chuyên gia đến từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hai đoàn công tác có nhiệm vụ làm việc với Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Điện Biên, Hà Giang về công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn; kiểm tra các nội dung về giám sát xử lý ổ dịch; tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh; công tác thu dung, điều trị bệnh nhân bạch hầu; công tác truyền thông và đáp ứng chống dịch. Đồng thời, đánh giá, nhận định tình hình và đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch tại địa phương trong thời gian tới.

Mới đây, cuối tháng 8/2023, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã ghi nhận một bệnh nhân 15 tuổi, dân tộc H'Mông, ở thôn Khâu Vai B, xã Khâu Vai tử vong do mắc bệnh bạch hầu. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh mắc bệnh bạch hầu trong gần 20 năm qua. Còn tại Điện Biên, từ ngày 30/4-21/5, ghi nhận 2 trường hợp mắc bạch hầu, trong đó 1 ca tử vong tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông.

Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và 2 biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh, có thể tử vong.

Trước đây, bệnh lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Từ khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không tiêm

vaccine phòng bệnh, thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiêm phòng vaccine bạch hầu đầy đủ, đúng lịch. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc/nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện tốt vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

Khi có dấu hiệu mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được cách ly, khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.

022. LÊ LAN - KHÁNH TOÀN/ Điện Biên, Hà Giang thiếu vắc-xin phòng bệnh bạch hầu// Nhân dân.- Số 24794.- Ngày 24/9/2023 - Tr.7+8

Bùng phát ở các thôn, bản là “vùng lõm” về tiêm chủng thuộc các huyện vùng cao của hai tỉnh miền núi Điện Biên, Hà Giang, song với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt từ chính quyền, ngành y tế hai tỉnh, đến nay, bệnh bạch hầu đã cơ bản được kiểm soát, các trường hợp bệnh được điều trị kịp thời, có tiên triển tốt. Tuy nhiên, hiện tại cả hai tỉnh đều đang thiếu vắc-xin tiêm phòng cho các đối tượng nguy cơ cao trong vùng dịch và các vùng lân cận, rất cần Trung ương quan tâm tháo gỡ, giải quyết kịp thời...

Thông tin từ ngành y tế hai tỉnh Điện Biên và Hà Giang, 15 bệnh nhân đã có kết luận dương tính với bệnh bạch hầu và 98 trường hợp có dấu hiệu của bệnh bạch hầu được phát hiện tại hai tỉnh đều là người dân tộc thiểu số ở các thôn, bản xa xôi, nghèo khó.

Bệnh không rõ nguồn lây

Tỉnh Điện Biên ghi nhận sáu ca nhiễm (một ca đã tử vong) ở ba xã thuộc hai huyện: Điện Biên Đông, Mường Chà; tỉnh Hà Giang có chín ca nhiễm (một ca đã tử vong) và 98 trường hợp nghi nhiễm ở năm xã thuộc hai huyện vùng cao là Yên Minh, Mèo Vạc. Do cách trở giao thông, thiếu hiểu biết về bệnh cho nên hầu hết các trường hợp chỉ được phát hiện bệnh khi được đưa đến các cơ sở y tế tuyến trên.

Bệnh nhân đầu tiên của tỉnh Điện Biên được phát hiện vào ngày 25/4/2023 là cháu S.T.L. (10 tuổi), người dân tộc H'Mông ở bản Háng Giồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, với các triệu chứng sốt cao, đau họng, có giả mạc. Trước đó, cháu có các biểu hiện ho, sốt thông thường nên người nhà đã cho uống kháng sinh, nhưng sau thấy bệnh nặng hơn người nhà mới đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Dù được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên tích cực điều trị nhưng bệnh tình của cháu L. diễn biến nặng do suy hô hấp, sau đó cháu đã tử vong tại nhà. Tại Hà Giang, trường hợp đầu tiên được phát hiện bệnh cũng đã tử vong là cháu V.M.D. (15 tuổi), người dân tộc H'Mông ở bản Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, cũng có biểu hiện ho, đau rát họng, có giả mạc. Cháu D. được người nhà đưa đến bệnh viện khi bệnh đã biến chứng nặng, suy hô hấp.

Tương tự, các trường hợp khác được kết luận mắc bệnh, nghi mắc bệnh bạch hầu tại Điện Biên và Hà Giang chủ yếu là người dân tộc H'Mông, Khơ Mú ở các thôn, bản vùng cao cách biệt về giao thông, ảnh hưởng di biến động dân cư cho nên đều không rõ nguồn lây. Việc tuyên truyền phòng, chống bệnh tại các địa bàn này gặp rất nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ và nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh còn hạn chế. Thậm chí, có trường hợp tại Hà Giang đang được điều trị tại cơ sở y tế nhưng người bệnh trốn viện về nhà.

Ông Lương Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, cho biết: Ba địa bàn đã phát hiện ô dịch bệnh bạch hầu trong tỉnh, gồm: Pú Nhi, Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông); Huổi Mý (huyện Mường Chà), hằng ngày, nhân viên y tế cơ sở, giáo viên, trưởng bản cùng cán bộ các ban, đoàn thể xã phải về từng bản truyền thông trực tiếp sự nguy hiểm của bệnh và cách phòng, chống. Với bản Pa Ít, xã Huổi Mý, nơi phát hiện ba trường hợp mắc bệnh, thì nhân viên y tế xã đã chủ động làm video hướng dẫn cách vệ sinh phòng bệnh bằng tiếng dân tộc Khơ Mú sau đó đem về bản hướng dẫn trưởng bản ngày ngày phát trên loa.

Tại Mèo Vạc, huyện có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở tỉnh Hà Giang thì những ngày qua ngành y tế cùng chính quyền địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp khống chế dịch bệnh. Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc cho biết: Một trong những khó khăn của huyện là người dân rất chủ quan, không kịp thời đến các cơ sở y tế khi có bệnh. Để tăng cường phòng, chống bệnh, huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân bằng nhiều hình thức, trong đó ưu tiên biên soạn nội dung tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để người dân dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trong chuyên kiểm tra tại hai tỉnh vừa qua, đại diện hai đoàn công tác của Bộ Y tế nhận định: Do thời gian quá dài cả hai tỉnh không ghi nhận người mắc bệnh bạch hầu (Điện Biên gần 20 năm; Hà Giang 16 năm); và các địa bàn phát hiện người mắc bệnh đều ở nơi xa xôi, hẻo lánh, các ca bệnh lại xuất hiện rải rác cho nên hiện tại không thể xác định cụ thể nguồn lây.

Đoàn công tác Bộ Y tế khuyến cáo, trong bối cảnh thiếu vắc-xin hiện nay, biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả nhất với hai tỉnh là chủ động phát hiện sớm để quản lý, điều trị và sử dụng kháng sinh điều trị dự phòng đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống bệnh dịch.

Cần hỗ trợ vắc-xin và hướng dẫn chuyên môn

Ngay khi ghi nhận trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu tại xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông) và xã Huổi Mý (huyện Mường Chà), Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã vào cuộc khống chế dịch, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường chỉ đạo chuyên môn; tổ chức các đoàn công tác hỗ trợ hai huyện Điện Biên Đông, Mường Chà điều tra, giám sát phòng, chống bệnh bạch hầu.

Về công tác chuyên môn, lãnh đạo Sở Y tế hai tỉnh Điện Biên và Hà Giang cùng cán bộ chuyên môn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực tiếp chỉ đạo rà soát,

lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần các ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi mắc, tiếp xúc gần; việc tiêm vắc-xin, điều trị dự phòng cho người dân trong vùng dịch được tiến hành hết sức khẩn trương.

Đến thời điểm này, Điện Biên đã lấy được 160 mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; hoàn thành tiêm 2.000 liều vắc-xin Td cho 2.000 người từ 7 đến 20 tuổi tại hai xã Pú Nhi và Noong U (huyện Điện Biên Đông). Với Hà Giang, ngành y tế tỉnh đã tổ chức cấp thuốc kháng sinh phòng bệnh cho hơn 10 nghìn người; việc tiêm vắc-xin chưa thể thực hiện vì hiện tại địa phương không còn.

Nêu các khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh bạch hầu tại địa phương, ông Vừ A Sủ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: Vì không xác định được nguồn lây của các ca bệnh đầu tiên tại các ổ dịch, do vậy Điện Biên gặp khó khăn trong đánh giá nguy cơ bùng phát dịch, từ đó khó xác định chính xác nhu cầu vật tư, thuốc, vắc-xin.

Hiện tại, Điện Biên không có sinh phẩm xét nghiệm bệnh bạch hầu; nhu cầu tiêm vắc-xin phòng bệnh lớn (khoảng 20 nghìn liều) nhưng mới có 4.336 liều để tiêm cho người dân vùng dịch. Tương tự, nhu cầu vắc-xin phòng bệnh của Hà Giang là hơn 205 nghìn liều, nhưng chưa có nên tình vẫn đợi. Ông Nguyễn Văn Giao, quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Giang lo ngại: Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, điều kiện vệ sinh kém, trình độ nhận thức của người dân về dịch bệnh còn thấp, còn rất chủ quan, do vậy tiêm vắc-xin phòng bệnh cho người dân là giải pháp tốt nhất với Hà Giang. Thế nhưng, hiện tại không có vắc-xin cho nên áp lực phòng bệnh với ngành y tế khó khăn hơn rất nhiều.

Tỉnh Hà Giang và Điện Biên đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo đơn vị chức năng hỗ trợ địa phương tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về quy trình chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu; quy trình phân luồng, sàng lọc phát hiện sớm, cách ly điều trị bệnh nhân bạch hầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Vừa qua, ngành y tế hai tỉnh Điện Biên, Hà Giang cũng đã đồng thời kiến nghị Bộ Y tế quan tâm cung ứng vắc-xin Td cho hai tỉnh từ nguồn hỗ trợ của Trung ương; đồng thời hỗ trợ mua vắc-xin từ nguồn kinh phí địa phương để có đủ lượng vắc-xin tiêm phòng cho người dân trên địa bàn hai tỉnh trong thời gian nhanh nhất, tránh tình trạng bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn.

023. T.K/ Điện Biên: Ăn quả dại, 40 học sinh nhập viện cấp cứu// Đại đoàn kết.- Số 253.- Ngày 10/9/2023 - Tr.3

Sáng 9/9, ông Lê Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết, 40 học sinh của Trường Phổ thông Trung học bán trú - Trung học Cơ sở Mùn Chung, xã Mùn Chung bị ngộ độc thể nhẹ đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định và đang làm thủ tục ra viện.

Trước đó, tối 8/9, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã tiếp nhận 40 học sinh của Trường Phổ thông Trung học bán trú - Trung học Cơ sở Mùn Chung trong tình trạng bị ngộ độc thể nhẹ, có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài do ăn phải quả Vông mọc bên bờ suối.

Theo báo cáo của nhà trường, chiều 8/9 có một số học sinh đi tắm suối và ăn quả dại, sau đó hái đem về khu nội trú của nhà trường và chia cho các học sinh khác cùng ăn. Sau khi phát hiện một số học sinh có biểu hiện nôn mửa, giáo viên đã thăm hỏi và được biết các cháu đã ăn quả Vông. Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương đưa các cháu đến Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo cấp cứu.

024. LÊ LAN/ Xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ giáo dục tại Điện Biên// Nhân dân.- Số 24789.- Ngày 19/9/2023 - Tr.5

Mỗi ngày sau giờ dạy trên lớp, rất nhiều thầy giáo, cô giáo ở các huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên lại dành thời gian sửa lại nơi ăn, phòng ở hoặc cùng học sinh làm thêm đồ dùng học tập. Nhiều thầy, cô giáo còn chủ động kết nối bạn bè, người thân, nhà hảo tâm ủng hộ thêm vật chất, đồ dùng, làm thêm các công trình giúp học sinh yên tâm học tập... Công tác xã hội hóa giáo dục tại tỉnh nghèo Điện Biên đang đem lại nguồn lực hiệu quả, tiếp thêm động lực cho sự nghiệp giáo dục đào tạo ở tỉnh biên giới ngày càng khởi sắc...

Trên đường đưa chúng tôi về thăm các trường học thuộc địa bàn xã Sín Thầu, Huổi Léch, Mường Nhé... thầy giáo Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé, nói thêm về đóng góp của nhân dân, các nhà hảo tâm cho sự nghiệp giáo dục huyện vùng biên. Thầy Chùy cho biết: Trong năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiếp nhận gần 10 tỷ đồng từ Chương trình sát cánh gia đình Việt, Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí, bạn đọc Báo Dân trí, Tổ chức từ thiện Cộng đồng; Quỹ Cargill Cares, Quỹ Hy Vọng (Báo VnExpress) để xây dựng một điểm trường tại bản Pa Thét, 10 phòng học tại xã Huổi Léch và 29 nhà vệ sinh tại 28 điểm trường. Tận dụng tối đa nguồn kinh phí được tài trợ sao cho hiệu quả, Phòng đã cùng Ban Giám hiệu các trường tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn đóng góp nguyên liệu, ngày công lao động xây dựng phòng học. Có sự góp sức từ nhân dân địa phương, các công trình được xây dựng đều bảo đảm chất lượng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ăn, ở, học tập của học sinh.

Cùng địa bàn nhiều khó khăn như Mường Nhé, song tại Nậm Pồ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn khó khăn hơn; nhiều trường chưa có thư viện đạt chuẩn; nhiều trường không có bể chứa nước, thiếu nước trầm trọng; nơi ở của học sinh nội trú hầu hết là nhà tạm hoặc nhà bán kiên cố... Từng bước khắc phục khó khăn trên tinh thần chủ động, tự lực, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ đã tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào ủng hộ theo Chương trình “Nước cho em” và phong trào “Tiết kiệm 2.000 đồng cho giáo dục”. Theo đó, các phong trào hướng đến kêu gọi sự vào cuộc của mỗi đồng chí cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân hảo tâm bằng việc làm, hành động cụ thể ủng hộ, giúp đỡ học sinh nơi huyện nghèo. Thầy giáo Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ, cho biết: Mức ủng hộ nhỏ là 2.000 đồng nhưng nhiều người cùng thực hiện việc nhỏ mỗi ngày thì số tiền ấy cũng giúp được học sinh, giáo viên hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ đã kêu gọi, vận động được gần 17 tỷ đồng tiền mặt, đồ dùng và công sức từ các tổ chức, cá nhân. Trong đó, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 7,479 tỷ đồng; thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh góp hơn 20.000 ngày công và hơn 10.000m³ cát, sỏi xây dựng 9 phòng học, 24 phòng nội trú, 7 công trình nhà vệ sinh, 1.050m² sân bê-tông, cơ sở vật chất được đầu tư hoàn thiện, chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên. Riêng chương trình “Nước cho em” được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ phát động dịp khai giảng năm học 2022-2023, đến cuối tháng 6/2023 đã tiếp nhận gần 720 triệu đồng gồm tiền mặt, hiện vật để làm mới 26 giếng phục vụ nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt của học sinh 26 trường. Điều kiện ăn, ở, học tập của học sinh dần cải thiện, chất lượng dạy và học cũng được nâng lên, do đó hiện nay toàn huyện Nậm Pồ đã có 28/42 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đánh giá cao sự chủ động và cách làm hiệu quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa trong kêu gọi vận động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Nguyễn Văn Đoạt, khẳng định: Từ nguồn lực kêu gọi xã hội hóa, trong năm qua toàn ngành đã có thêm 95 phòng học, 15 phòng ở nội trú, 25 nhà công vụ, 43 công trình vệ sinh, 5.174,5 m² sân bê-tông được làm mới đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học, ăn, ở của học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới. Tổng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng trường, lớp học và hỗ trợ bữa ăn cho học sinh lên tới gần 61 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh ở vùng cao, đặc biệt nhóm học sinh lớp 1, 2 ở các điểm bản lẻ, học sinh nội trú đang theo học chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cũng từ nguồn lực xã hội hóa, đời sống của giáo viên, học sinh các trường vùng cao đã bớt khó khăn hơn.

025. BÙI QUANG HUY/ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên: 60 năm - một chặng đường gian khó// Giáo dục và Thời đại.- Số 220.- Ngày 14/9/2023 - Tr.7

Trong 60 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Điện Biên đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Ngôi trường này đang từng bước khẳng định vị thế, xứng đáng là “cái nôi” đào tạo con người tại mảnh đất cực Tây Bắc của Tổ quốc.

Nhớ ngày lên rừng chặt tre, dựng lớp...

Trường CĐSP Điện Biên đã trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành. Tiền thân là Trường Sư phạm Dân tộc cấp I Lai Châu, được thành lập năm 1963, đến năm 1976 đổi tên thành Trường Trung học Sư phạm Lai Châu. Năm 2000, trường được nâng cấp thành Trường CĐSP Lai Châu. Khi tỉnh Lai Châu chia tách thành tỉnh Điện Biên và Lai Châu vào năm 2004, trường đổi tên thành Trường CĐSP Điện Biên.

Có thể nói, chặng đường phát triển 60 năm qua của nhà trường là quãng thời gian đầy gian khó.

Khó khăn nhất là giai đoạn 1963 – 1996, cơ sở vật chất còn tạm bợ. Khi mới thành lập, trường chỉ có 11 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ, với 50 em học

sinh hệ 4+3. Thầy trò phải vào rừng chặt tre, cắt gianh làm nên những phòng học, phòng ở đầu tiên. Vượt qua gian khổ, quy mô đội ngũ và loại hình, số lượng học sinh được đào tạo tăng dần theo năm tháng.

Trong 33 năm xây dựng và phát nhà trường phải di chuyển tới 7 lần. Các thế hệ thầy trò chịu nhiều hy sinh, vượt qua gian khổ, bươn chải, vật lộn với những vất vả của đời sống bao cấp. Trường tổ chức đào tạo trong bối cảnh thiếu ổn định về địa điểm từ khi thành lập đến 1996; vừa tổ chức dạy học vừa xây dựng cơ sở vật chất gianh tre tạm bợ; mùa khô lo cháy, mùa mưa to gió lốc và lũ quét.

Những “viên gạch hồng”

Nếu lấy loại hình đào tạo làm tiêu chí chia tách thì cũng có thể chia sự phát triển của nhà trường làm hai giai đoạn: Trước và sau khi nâng cấp thành trường CĐSP.

Khi còn là Trường Sư phạm Dân tộc cấp I và Trường Trung cấp Sư phạm, từ năm 1963 - 2000, nhà trường đào tạo chủ yếu là hệ sơ cấp: 4+1, 4+3, 5+1, 5+3, 7+1, 7+2, 9+1 và 12+6 tháng và hệ trung cấp 9+3, 10+2, 12+2. Trong 37 năm là trường trung cấp sư phạm, nhà trường chỉ đào tạo được 7.912 học sinh (trung bình mỗi năm có hơn 200 học sinh tốt nghiệp).

Tuy nhiên, với tỉnh Lai Châu lúc bấy giờ thì số lượng học sinh tốt nghiệp của nhà trường giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt, nhiều em là thầy/cô đầu tiên, đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục của các bản vùng cao. Đội ngũ giáo viên do trường đào tạo giai đoạn này cũng là lực lượng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ của tỉnh Lai Châu vào năm 2000.

Phát triển vượt bậc

Từ khi nâng cấp thành trường CĐSP (năm 2001 đến nay), là thời kỳ nhà trường có sự phát triển vượt bậc từ loại hình đến quy mô đào tạo. Trong 23 năm, nhà trường chủ yếu đào tạo hệ trung cấp sư phạm 12+2; các ngành CĐSP và ngoài sư phạm. Thời kỳ cao điểm, nhà trường đào tạo 16 mã ngành cao đẳng, 6 mã ngành trung cấp, quy mô đào tạo chính quy gần 3.000 học sinh, sinh viên. Nếu như chặng đường kể từ khi trường mới thành lập năm 1963 - 2000, nhà trường chỉ đào tạo được gần 8 nghìn giáo viên trình độ sơ cấp và trung cấp sư phạm thì trong những năm từ năm 2001 - 2023 đã đào tạo được hơn 20 nghìn giáo viên hệ trung cấp và CĐSP; bồi dưỡng hơn 24 nghìn lượt cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp; liên kết đào tạo đại học hơn 4.800 học viên.

Sự khác biệt cơ bản giữa giai đoạn trước và sau khi nâng cấp thành trường CĐSP không chỉ về trình độ giáo viên được đào tạo, mà còn bởi hình thức tuyển sinh. Trước khi nâng cấp, nhà trường phải có nhiều giải pháp mời gọi học sinh về học nên thuật ngữ “chiêu sinh” được dùng phổ biến. Sau khi nâng cấp, thí sinh phải đủ điểm chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT mới được xét tuyển vào học.

Sự khác biệt tiếp theo phải kể đến là trước khi nâng cấp, đơn vị vẫn có 11,5% giảng viên dưới chuẩn và chỉ có 11,5% giảng viên có trình độ Thạc sĩ. Đến nay, 100% giảng viên đạt trình độ chuẩn, trong đó 94% giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ; 60% là giảng viên CĐSP chính (hạng II).

Có thể nói, dù phân chia giai đoạn phát triển nhà trường như thế nào thì vẫn toát lên vẻ đẹp chân thực của một cơ sở đào tạo giáo viên của tỉnh miền núi Điện Biên với truyền thống đoàn kết, vượt qua gian khó của gần 700 cán bộ, giảng viên và nhân viên các thế hệ. Các thầy cô đã đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn trình độ cho hơn 57 nghìn lượt người học, đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Lai Châu, Điện Biên...

Bề dày thành tựu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường CĐSP Điện Biên 60 năm qua với những mất mát, hy sinh và biết bao mồ hôi, công sức của các thế hệ thầy trò được Đảng và Nhà nước ghi nhận với 3 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba. Năm 2013, trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Các thế hệ cán bộ, giáo chức của Trường CĐSP Điện Biên hôm nay đã và đang theo bước chân của lớp lớp thế hệ đi trước tiếp tục vượt khó; phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo; tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”; tiếp tục cống hiến xây dựng ngôi nhà “Su phạm Điện Biên” ngày càng phát triển.

026. MINH HUYỀN/ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé: Nhiều giải nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo/ Đời sống và Pháp luật.- Số 210, 211, 212.- Ngày 2/9/2023 - Tr.37

Trước thềm năm học mới, huyện biên giới Mường Nhé (Điện Biên) đã khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng các điều kiện để khởi đầu năm học, với quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục.

“Năm học 2023-2024 các cơ sở giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn huyện Mường Nhé tiếp tục để thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới thi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Các điều kiện bảo đảm chất lượng được tăng cường, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường.

Ngay từ đầu năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé giao quyền chủ động cho các nhà trường trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, hoạt động giáo dục theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của từng đơn vị. Phòng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, dạy đủ các môn học, đúng tiến độ chương trình, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt coi trọng rèn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh dân tộc cấp tiểu học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh tiểu học.

Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 và Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020 về việc đánh giá học

sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh tiểu học trên địa bàn huyện.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên trên phần mềm LMS. Cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm LMS. Kết quả 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành nội dung các mô đun 4, mô đun 5.

Phòng đã cử 2 cán bộ quản lý, 14 giáo viên phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng mô đun 4 và mô đun 5 do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức. Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai tập huấn bồi dưỡng đại trà tại huyện theo hình thức trực tuyến. Đảm bảo 100% giáo viên trực tiếp dạy lớp 1, lớp 2 cán bộ quản lý các trường tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông, tham gia Hội thảo giới thiệu SGK và bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 1, tham gia hội thảo chuyên môn cấp huyện do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Phòng Giáo dục đã triển khai đồng bộ dạy học tiếng Anh hệ 10 năm ở cấp học cho giáo viên ngoại ngữ các đơn vị trường đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm bắt buộc 4 tiết/ tuần đối với học sinh lớp 3,4,5 tại 12/12 trường với 87 lớp, 2.281 học sinh.

Ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Năm học 2022– 2023 cấp tiểu học trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có nhiều đổi mới và sáng tạo trong quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, các hoạt động chuyên môn khác của cấp học. Phòng hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục; tăng hiệu quả, giảm áp lực hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn cấp học; xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục theo năm học hoặc giai đoạn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Thực hiện nghiêm túc chương trình nội dung các môn học theo chỉ đạo của Bộ và của Sở phù hợp với thực tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo năng lực học sinh.

Các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điều chỉnh các hình thức dạy học phù hợp, tổ chức ôn luyện củng cố kiến thức cho học sinh.

Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện dạy chương trình tiếng Anh đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo giao. Xây dựng môi trường giao tiếp trong tiếng Anh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

027. Nâng “chất” trường dân tộc nội trú tạo “bệ phóng” giáo dục miền núi

Được ưu tiên trong tuyển chọn học sinh đầu vào nên chất lượng giáo dục trong các trường nội trú từng bước nâng cao. Minh chứng là nhiều trường có học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, thậm chí trở thành thủ khoa, điểm cao đầu vào trường đại học.

Những điểm sáng cần nhân rộng

Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên thành lập năm 1956. Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường có sự phát triển vượt bậc, trở thành điểm sáng của

giáo dục dân tộc tỉnh Điện Biên. Với những thành tích xuất sắc đạt được, trường đã khẳng định là “chiếc nôi” đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số chất lượng, “vườn ươm” tài năng trẻ tỉnh Điện Biên. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều Bằng khen, danh hiệu vinh dự khác.

Thầy hiệu trưởng Vũ Trung Hoàn chia sẻ: “Nhiều năm trở lại đây, chất lượng giáo dục từng bước được khẳng định. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của nhà trường luôn đạt 100%. Chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh 3 năm gần nhất đứng thứ hai trong hệ thống các trường THPT. Tỷ lệ học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng đạt gần 90%, trong đó, nhiều em đỗ các trường top đầu với điểm đầu vào cao. Đó là thước đo chất lượng giáo dục nhà trường”.

Năm học 2022 - 2023, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cuộc thi học sinh giỏi môn văn hóa và máy tính cầm tay đạt 231 giải. Trong đó, có 1 giải Nhất, 22 giải Nhì, 59 giải Ba và 149 giải Khuyến khích. Ba sản phẩm tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học đều đạt giải Nhì. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. “Tiếp nối những kết quả đã đạt, năm học 2023 – 2024, nhà trường triển khai kế hoạch năm học đến từng cá nhân cụ thể. Phong trào thi đua dạy và học diễn ra sôi nổi từ ngày khai giảng” – thầy Hoàn chia sẻ.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có 9 trường PTDTNT với 82 lớp và hơn 2.700 học sinh. Những năm qua, hệ thống các trường PTDTNT trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. Trường PTDTNT tỉnh Lai Châu được ghi nhận là đơn vị đi đầu trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Thầy hiệu trưởng Vương Văn Tâm trao đổi: “Chất lượng giáo dục của trường từng bước nâng cao. Nhiều học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Đến nay, hơn 70% học sinh tốt nghiệp năm 2023 đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào các trường đại học trên cả nước”.

Năm học 2023 – 2024, Trường PTDTNT tỉnh Lai Châu đón hơn 400 học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau từ các xã, huyện trong toàn tỉnh về học tập. “Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Cùng đó, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo đổi mới”, thầy Vương Văn Tâm nói.

Đông bộ giải pháp ...

Nhận thức đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng làm nên chất lượng dạy và học, do đó liên tục nhiều năm qua, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên ưu tiên hàng đầu việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. “Chúng tôi xác định đây là khâu “đột phá” để nâng cao chất lượng dạy và học ở một trường nội trú. Nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Hiện, toàn bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và hơn 50% trên chuẩn, 9 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú”, thầy Vũ Trung Hoàn cho biết.

Cũng theo thầy Hoàn, để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý. Theo đó, phát huy quyền tự chủ trong xây dựng chương trình giáo dục và sử dụng ngân sách; công khai dân

chủ, phân cấp quản lý; chi tiết hóa kế hoạch nhiệm vụ đến từng cá nhân theo hướng nâng cao tính tự chịu trách nhiệm cho các bộ phận, đoàn thể. Bên cạnh đó, trường đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

Thầy Hoàn cho biết thêm: “Chúng tôi ưu tiên thực hiện dạy học phù hợp với từng học sinh. Tiến hành phân luồng để thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp. Mặt khác, chú trọng công tác giáo dục mũi nhọn, phân công giáo viên có trình độ vững vàng là cốt cán chuyên môn của tỉnh, cụm ôn và phụ trách chính các đội tuyển học sinh giỏi cũng như thi đại học”.

Trải qua hơn 2 năm học tập trong môi trường Trường PTDTNT tỉnh Lai Châu, Điêu Ngọc Hải, học sinh lớp 12A1 cho biết: “Môi trường học tập của nhà trường rất tốt. Thầy cô luôn tạo điều kiện để chúng em có thể vừa học, vừa chơi và phát huy khả năng bản thân”.

Thầy Vương Văn Tâm chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng giáo dục, chúng tôi luôn tạo môi trường lành mạnh cho các em học tập, vui chơi theo sở thích. Nhà trường tổ chức phong phú các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đồng thời, đẩy mạnh dạy học gắn với trải nghiệm theo môn học. Tổ chức chủ đề dạy học gắn với sản xuất kinh doanh của địa phương”.

Ngoài ra, nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng theo hướng nghiên cứu bài học ở tất cả các môn. Tập trung bồi dưỡng chuyên đề triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Nhà trường đã đổi mới hình thức dạy học chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường, nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trong cộng đồng. Tăng cường thời gian trên lớp để học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, thực hành, bảo vệ kết quả tự học. - Thầy Vương Văn Tâm

027. H.T - HÀ TÁM/ TRƯỜNG TIỂU HỌC NOONG BUA ĐIỂM SÁNG TRONG THI ĐUA DẠY VÀ HỌC CỦA THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ// Đời sống & Pháp luật.- Số 214.- Ngày 4/9/2023 - Tr.23

Những năm qua, Trường tiểu học Noong Bua luôn thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và trở thành lá cờ đầu trong khối tiểu học của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Để đạt được thành tích trong dạy và học, nhà trường đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05– CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập chỉ thị 05 chuyên đề của năm 2022. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được ban chỉ ủy xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động theo chủ đề cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc. Đơn vị luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, tích hợp trong giảng dạy các môn học trong các tiết học trên lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh nhằm hình thành thái độ, lòng tự trọng, tự tin vào bản thân và có trách nhiệm với hành động của mình thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và trò chơi dân gian phù hợp với điều kiện thể của nhà trường. Triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp về phòng chống dịch Covid – 19, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch trong thời gian học sinh nghỉ học và sau khi học sinh trở lại trường.

Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã huy động 100% số học sinh trên địa bàn ra lớp, 676/678 học sinh so với chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo kế hoạch: Số lớp: 20 lớp đạt 100% so với kế hoạch giao; Số học sinh hiện có 676 học sinh; Số học sinh so với năm học trước tăng 10 học sinh. Trong năm học không để học sinh bỏ học giữa chừng.

Trong năm học nhà trường đã thực hiện tốt hai chương trình gồm: Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với lớp 4,5. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với lớp 1;2;3.

Căn cứ vào khung phân phối chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn công tác chuyên môn. Các tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch dạy học cho các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Thể dục, Thủ công, Âm nhạc, Kỹ thuật, Mĩ thuật. Các tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề lồng ghép, tích hợp phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của các tổ phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, tất cả đều được thể hiện trong biên bản họp tổ và được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

Xây dựng thời khóa biểu học 2 buổi/ ngày đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại công văn số 1957/SGDĐT-GDTH, ngày 16/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022 - 2023 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Năm học 2023 –2024 đã điếm, thầy và trò Trường tiểu học Noong Bua bước vào năm học mới với quyết tâm đạt được nhiều thành tích trong học tập.